


ที่ปรึกษา

	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช

	 นางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราค�า	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาวกัลยรัชต์	 ขาวส�าอางค์

ภาพกิจกรรม	 ๒
การประชุมสภา	 ๑๘
	 สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	๒๕	 ปีที่	 ๑	 ๑๘

	 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา	 ๒๖

รอบรั้วสภา	 ๒๙
	 ข่าวในประเทศ	 ๒๙

	 ข่าวต่างประเทศ	 ๓๔

แวดวงกรรมาธิการ	 ๔๑
กฎหมายควรรู้	 ๔๙
ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๕๒
เรื่องน่ารู้	 ๕๘

๒

๔๙๔๑ ๕๘

๑๘ ๒๙ ๓๔

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นวารสารรายงานข่าวและบทความที่เก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของส�านักงาน										

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ระเบียบการ
 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	 (ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ ่ายใด	 ๆ	 ที่ผู ้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	 กลุ ่มงานผลิตเอกสาร																													

ส�านักประชาสัมพันธ์	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 เลขที่	 ๑๑๐	 ถนนประดิพัทธิ์	 แขวงพญาไท	 เขตพญาไท																																	

กรุงเทพฯ	 ๑๐๔๐๐	 โทร.	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๑-๕	 โทรสาร	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๒

	 ๓.	การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู ้จัดการทราบทันที	 พร้อมทั้งแจ้งสถานท่ีอยู ่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	 เพื่อความสะดวก																			

ในการจัดส่งเอกสาร

เอกสารข่าวรัฐสภา

ปีที่	 ๔๔	 ฉบับที่	 ๘๗๖	 เดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒

๕๒
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ภาพกิจกรรม

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม

	 วันจันทร์ท่ี	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๗.๑๕	 นาฬิกา	 ณ	 ท้องสนามหลวง	 นายชวน	 หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้บริหาร	 และข้าราชการส�านักงานเลขาธิการ																		

สภาผู ้แทนราษฎร	 ร ่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา																																								

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒
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	 หลังจากนั้น	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 พระบรม

มหาราชวัง	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร															

ลงนามถวายพระพร	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง

   

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาภิวัฒน์  รายงานตัว

	 วันพุธท่ี	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา																

เกียกกาย	 นางนันทนา	 สงฆ์ประชา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาภิวัฒน์	 รายงานตัว

ต่อส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 แทนนายสมเกียรติ	 ศรลัมพ์	 ที่ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่	 ๑๑	

สิงหาคม	 ๒๕๖๒
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการการประชุมใหญ่

สมัชชารัฐสภา  อาเซียน  ครั้งที่  ๔๐

	 วันพุธที่	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม	 ๔๐๑	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา

เกียกกาย	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหนึ่ง	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ	

อ�านวยการการประชุมกับประเทศผู ้สังเกตการณ์	 ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งที่ 	 ๔๐																															

ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๒	 เพื่อพิจารณาเรื่อง	 การมอบหมายสมาชิกรัฐสภาเป็นประธานและเลขานุการการประชุมระหว่าง

สมัชชารัฐสภาอาเซียนกับประเทศผู ้สังเกตการณ์และผู้แทนไทยในการประชุม	 และร่างเอกสารแนวความคิด																									

เรื่อง	 แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอ�านวยการการประชุมกับ

ประเทศผู้สังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๐

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนท่ีหนึ่ง  ร่วมงานเล้ียงเฉลิมฉลองครบรอบ  ๗๓  ปี  วันประกาศอิสรภาพ

ของอินเดีย

 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๘.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องแกรนด์บอลรูม	 โรงแรมแชงกรี-ลา

กรุงเทพฯ	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 พร้อมด้วยนายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒ	ิ

เลขานุการประธานรัฐสภา	 ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ	 ๗๓	 ปี	 วันประกาศอิสรภาพของอินเดีย
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หน่ึง  เข้าหารือกับ  นายทุน  ทุน  เฮง  (H.E.  M.r.  Htun  Htun  Hein)

รองประธานรัฐสภาและสภาประชาชนแห่งสหภาพเมียนมา

	 วันอังคารท่ี	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธาน																		

สภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหนึ่ง	 เข้าหารือกับ	 นายทุน	 ทุน	 เฮง	 (H.E.	 M.r.	 Htun	 Htun	 Hein)	 รองประธานรัฐสภา 
และสภาประชาชน	 ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐ	

แห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการตามค�าเชิญของ	

นายทุน	 ทุน	 เฮง	 โดยได้หารือถึงแนวทางการกระชับ	

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ังสองในฐานะหุ้นส่วน	

ทางยุทธศาสตร ์จากนั้นเข ้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 ในเวลา	 ๑๑.๐๐	 นาฬิกา	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ  

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหนึ่ง	 เข้าหารือกับ		

นางซู	 ซู	 ลวิน	 Hon.	 Daw	 Su	 Su	 Lwin)	 สมาชิก	

สภาประชาชน	 และหัวหน้าคณะผู้แทน	 AIPA	 โดยได้	

หารือถึงการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือระหว่าง	

ไทยและเมียนมา

 หลังจากนั้น	 เวลา	 ๑๔.๓๐	 นาฬิกา	 นายสุชาต ิ

ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 คนท่ีหนึ่ง				

เข้าเยี่ยมคารวะนายที	 คุน	 เมียต(H.E.	 Mr.	 T	 Khun		

Myat)	 ประธานรัฐสภาและสภาประชาชน	 โดยได้หารือ	

ถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ  

รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมา		

ส�าหรับการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่	 ๔๐	

ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่	 ๒๕	 -	 ๓๐	 สิงหาคม 

๒๕๖๒	 นอกจากนี้	 หัวหน้าคณะผู้แทนไทยยังได้ขอเสียง 

สนับสนุนจากรัฐสภาเมียนมา	 ส�าหรับการเข้าด�ารง	

ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา	 (IPU)		

ของไทย
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ครั้งที่	 ๖	 ระหว่างวันที่	 ๙	 –	 ๑๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒	

ณ	 กรุงอะซุนซิ โอน	 สาธารณรัฐปารากวัย	 เ ร่ือง																					

การพิจารณาส่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุม

สมัชชาสหภาพรัฐสภา	 ครั้งที่ 	 ๑๔๑	 ระหว่างวันที่		

๑๓	 –	 ๑๗	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 กรุงเบลเกรด	

สาธารณรัฐเซอร์เบีย	 เรื่องการพิจารณาสมาชิกรัฐสภา

เพ่ือด�ารงต�าแหน่งในสหภาพรัฐสภาต่อจนครบวาระของ

ประเทศไทย	 และการพิจารณาส่งสมาชิกรัฐสภาลงสมัคร

รับเลือกตั้งในต�าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา							

(Member	 of	 the	 IPU	 Executive	 Committee)

 

เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ  ๗๔  ปี  วันประกาศ 

อิสรภาพสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 วันอังคารที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	

๑๘.๓๐	 นาฬ ิกา	 ณ	 ห ้องชฎาบอลรูม	 โรงแรม																		

สยาม	 เคมพินสก้ี	 กรุงเทพฯ	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ																													

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 มอบหมายให้

นางภัทธมน	 เพ็งส ้ม	 เลขานุการรองประธานสภา															

ผู ้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	 ร ่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง																	

ครบรอบ	 ๗๔	 ปี	 วันประกาศอิสรภาพสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

ประธานรัฐสภา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจท�าหน้าที่พิจารณาภารกิจเร่งด่วนของ                    

หน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพรัฐสภาสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกและสมัชชารัฐสภาอาเซียน

	 วันพุธที่	 ๒๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม	 ๔๑๕	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา

เกียกกาย	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจท�าหน้าที่พิจารณา

ภารกิจเร่งด่วนของหน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพรัฐสภาสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกและสมัชชารัฐสภา

อาเซียนครั้งที่	 ๑/๒๕๖๒	 โดยมี	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 รองประธานรัฐสภา	 นายศุภชัย	 โพธ์ิสุ	

รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 พล.อ.	 สิงห์ศึก	 สิงห์ไพร	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และ																							

นายศุภชัย	 สมเจริญ	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาภารกิจของหน่วยประจ�าชาติไทยใน

สหภาพรัฐสภา	 เร่ืองการพิจารณาส่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา																				
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เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  ร่วมเป็นสกัขพียานในการจบัสลากรายชือ่  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  จ�านวน  ๒  ท่าน 

เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่น  ๑๙

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม	 ๔๐๒	 ช้ัน	 ๔	 อาคาร

รัฐสภาเกียกกาย	 นายสรศักด์ิ	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากรายชื่อ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จ�านวน	 ๒	 ท่าน	 เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน								

ภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ ่น	 ๑๙	 (ปรม.	 ๑๙)	 ซ่ึงสถาบันพระปกเกล้าได้ให้ทุนอุดหนุน	 โดยมีสมาชิก																															

สภาผู้แทนราษฎรสมัครเข้ารับการอบรมจ�านวน	 ๓	 ท่าน	 ได้แก่
	 	 	 	 	 	 	 ๑.	 นายวันชัย	 ปริญญาศิริ	 สมาชิกสภา										

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา	 พรรคพลังประชารัฐ

	 	 	 	 	 	 	 ๒.	 นายสฤษฏ์พงษ์	 เก่ียวข้อง	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่	 พรรคภูมิใจไทย

	 	 	 	 	 	 	 ๓.	 นายเจเศรษฐ์	 ไทยเศรษฐ์	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี	 พรรคภูมิใจไทย

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งน้ี	 นายวันชัย	 ปริญญาศิริ	 ได้ขอถอน

ตัวท�าให้นายสฤษฏ์พงษ์	 เก่ียวข้อง	 และนายเจเศรษฐ์	

ไทยเศรษฐ์	 เป็นผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี    จาก  ร.อ.  ธรรมนัส  พรหมเผ่า

	 วันพุธท่ี	 ๒๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 ห้องท�างานผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ช้ัน	 ๓	 อาคาร

รัฐสภาเกียกกาย	 นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ผู้น�าฝ่าย

ค้านในสภาผู ้แทนราษฎร	 รับมอบช่อดอกไม้แสดง															

ความยินดีจาก	 ร.อ.	 ธรรมนัส	 พรหมเผ่า	 รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เนื่องในโอกาส

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งต้ังเป็น																

ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากนายดุสิต  ปิยะทัต  และ         

นายสันติ  ปิยะทัต

รองประธานรัฐสภา  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมใหญ่

สมัชชารัฐสภาอาเซียน  ครั้งที่  ๔๐

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	

๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องท�างานรองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 คนที่สอง	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา	 เกียกกาย	

นายศุภชัย	 โพธ์ิสุ	 รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร																	

คนที่สอง	 รับมอบช ่อดอกไม ้แสดงความยินดีจาก																				

นายดุสิต	 ปิยะทัต	 และนายสันติ	 ปิยะทัต	 พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารบริษัท	 เค.ซี.	 พร็อพเพอร์ตี้	 จ�ากัด		 (มหาชน) 

เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ							

แต่งตั้งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	

๑๓.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม	 ๔๑๖	 –	 ๔๑๗	 ชั้น	 ๔ 

อาคารรัฐสภา	 เกียกกาย	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	

วิชิตชลชัย	 รองประธานรัฐสภา	 เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการด้านคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการ

ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 คร้ังท่ี	 ๔๐	 ครั้งที่	

๒/๒๕๖๒	 เพื่อพิจารณาการเตรียมการด้านการแสดง

ของคณะผู้แทนไทยในวาระงานเลี้ยงอ�าลา

   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ให้การรับรอง  Mr.Zhu  Xijun

	 วันศุกร ์ที่ 	 ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	

๑๓.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๔	 อาคาร

รัฐสภาเกียกกาย	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ให้การรับรอง	 Mr.	 Zhu	 Xijun

General	 Manager	 Executive	 Director	 of	 China											

Railway	 Construction	 (Southeast	 Asia)	 Co.,Ltd.													

เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือข้อราชการ	 และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ให้การต้อนรับ  H.E.  Mr.Pehin  Dato  Abdul  Rahman  Taib

 วันเสาร์ที่	 ๒๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๒.๔๐ 

นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม	ิ					

นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร		

คนท่ีหน่ึง	 ให้การต้อนรับ	 H.E.	 Mr.Pehin	 Dato	 Abdul 

Rahman	 Taib	 ประธานสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ												

พร ้อมคณะผู ้แทนจากประเทศบรู ไนดารุสซาลาม																

ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน		

ครั้งที่	 ๔๐	 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	

ระหว่างวันท่ี	 ๒๕	 -	 ๓๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 โรงแรม 

แชงกรี-ลา	 กรุงเทพฯ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ให้การต้อนรับ  สมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน

	 วันอาทิตย์ที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๘.๓๕	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายศภุชยั	 โพธิส์	ุ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 คนทีส่อง	 ให้การต้อนรบั	 H.E.	 Mr.	 Bounpone	 Bouttanavong

รองประธานสภาแห่งชาติ	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และคณะ	 และในเวลา	 ๐๙.๑๐	 นาฬิกา																							

ณ	 ห้องรับรอง	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ให้การ

ต้อนรับ	 H.E.	 Mr.	 Kevin	 Hogan	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย	 และคณะ	 ในโอกาส							

เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 คร้ังที่	 ๔๐	 ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่าง																

วันที่	 ๒๕	 –	 ๓๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 โรงแรมชงกรี-ลา	 กรุงเทพฯ
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ให้การต้อนรับ  สมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน

	 วันอาทิตย์ที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	

๐๙.๔๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 	 นายสุชาติ 	 ตัน เจ ริญ	 รองประธาน																				

สภาผู ้ แ ทนราษฎร 	 คนที่ หนึ่ ง 	 ใ ห ้ ก า รต ้ อนรั บ	

Mrs.	 S	 Su	 Lwin	 สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐแห่ง																								

สหภาพเมียนมา	 และคณะ	 ในโอกาสเข ้ า ร ่ วม																												

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน		ครั้งที่	 ๔๐	

	 ในเวลา	 ๑๑.๐๕	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง							

ท ่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ 	 นายสุชาติ 	 ตันเจริญ																								

รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 คนท่ีหนึ่ง	 ให ้การ

ต้อนรับ	 Hon.	 Mr.	 Lim	 Biow	 Chuan	 รองประธาน					

รัฐสภา	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 และคณะ	

 และในเวลา	 ๑๒.๐๕	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง 

ท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 	 นายสุชาติ 	 ตันเจริญ																								

รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ให ้การ

ต้อนรับ	 Hon.	 Raneo	 (Enriquez)	 Abu	 รองประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 และคณะ															

ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	

ครั้งที่	 ๔๐	 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ร ะหว ่ า ง วั นที่ 	 ๒๕ 	 - 	 ๓๐ 	 สิ ง ห าคม 	 ๒๕๖๒																																				

ณ	 โรงแรมแชงกรี-ลา	กรุงเทพฯ
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รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร  คนที่สอง  พร้อมด้วยเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร  ให้การต้อนรับ 

H.E.  Mrs.  Nguyen  Thi  Kim  Ngan

	 วันอาทิตย์ที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 	 เวลา	 ๑๒.๑๕	 นาฬิกา	 ณ	 ท่าอากาศยานทหาร	 กองบิน	 ๖	

นายศุภชัย	 โพธ์ิสุ	 รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง	 พร้อมด้วยนายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการ																						

ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน  ร่วมซักซ้อมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา

อาเซียน  ครั้งที่  ๔๐

	 วันอาทิตย์ที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๗.๔๕	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องบอลรูม	 ๒	 –	 ๓	 ชั้นล็อบบี้	

โรงแรมแชงกรี-ลา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 พร้อมด้วย

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 ตลอดจน

คณะผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร													

ร ่วมซักซ ้อมพิธี เป ิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา

อาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๐	 พร้อมทั้งตรวจความเรียบร้อย								

ของสถานที่จัดการประชุม	 ก ่อนจะมีพิธี เป ิดอย่าง																	

เป็นทางการ

สภาผู้แทนราษฎร	 ให้การต้อนรับ	 H.E.	 Mrs.	 Nguyen	

Thi	 Kim	 Ngan	 ประธานสภาแห่งชาติ	 สาธารณรัฐ	

สังคมนิยมเวียดนาม	 และคณะ	 ในโอกาสเข ้าร ่วม																	

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งท่ี	 ๔๐	 ซึ่ง

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	 ระหว่างวันที	่

๒๕	 -	 ๓๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 โรงแรมแชงกรี-ลา	

กรุงเทพฯ



   

12เอกสารข่าวรัฐสภา

   
ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน  ให้การรับรอง  H.E.  Mrs.  NGUYENTHI  KIM  NGAN

	 วันอังคารที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม	 ๔๐๒	 ช้ัน	 ๔	 อาคาร

รัฐสภาเกียกกาย	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 พร้อมด้วยนายสุชาต	ิ	

ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	

นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภา	 ให้การ

รับรอง	 H.E.	 Mrs.	 NGUYENTHI	 KIM	 NGAN	 ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ																

คณะเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๐

	 จากนั้น	 นายชวน	 หลีกภัย	 มอบต้นไม้	 “ต้นยมชวน”	 แด่ประธานสภาแห่งชาติ	 สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม

	 ในเวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภาเกียกกาย	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน

รัฐสภาในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ให้การรับรอง	 H.E.	 Mr.Tan	 Chuan-Jin	 ประธานรัฐสภา	

สาธารณรัฐสิงคโปร์	 เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๐
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	 ในเวลา	 ๑๐.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภาเกียกกาย	 นายชวน	 หลีกภัย													

ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ให้การรับรอง	 H.E.	 Mr.	 Habib	 El	 Malki	 ประธาน																					

สภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก	 และคณะเนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	

ครั้งที่	 ๔๐	 ในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์

 และในเวลา	 ๑๘.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องบอลรูม	 ๓	 โรงแรมแบงคอกแมริออท	 สุรวงศ์	 นายชวน	 หลีกภัย

ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 เป ็นเจ ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค�่าเพื่อเป ็นเกียรติแก ่	

H.E.	 Mrs.	 Nguyen	 Thi	 Kim	 Ngan	 ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ	 เน่ืองใน								

โอกาสเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งท่ี	 ๔๐	 โดยมี	 นายศุภชัย	 โพธ์ิสุ	 รองประธาน																								

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 นายไพจิต	 ศรีวรขาน	 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	 เวียดนาม	 และ

สมาชิกกลุ่มมิตรภาพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมในงานดังกล่าว
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การต้อนรับนายสุริยัณห์  หงส์วิไล  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

ประจ�าส�านักประธานศาลฎีกา

	 วันพุธที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม	 ๔๐๒	 –	 ๔๐๓	 ชั้น	 ๔	

อาคารรัฐสภาเกียกกาย	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การต้อนรับ																		

นายสุริยัณห์	 หงส์วิไล	 ผู้พิพากษาศาลช้ันต้นประจ�าส�านักประธานศาลฎีกา	 พร้อมด้วย	 คณะเยาวชนผู้เข้าร่วม

โครงการเยาวชนไทยหวัใจเดียวกัน	 (Belia	 Sejiwa	 Sehati)

รุ ่นที่	 ๗	 จากส�านักงานศาลยุติธรรมผู้บริหารโครงการ	

ส�านักงานศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง	 จ�านวน	

๑๖๐	 คน

	 ในการนี้	 ประธานฯ	 ได้กล่าวให้โอวาทแก่

เยาวชนที่เข้าเย่ียมคารวะ	 โดยขอให้เยาวชนตั้งใจศึกษา

เล่าเรียนและขอให้วางแผนไว้ว่าตนอยากเป็นอะไร	 ก็ขอ

ให้ตั้งใจท�าตามที่คิดไว้ให้ประสบความส�าเร็จ	 เพราะวัยนี้

เป็นช่วงท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา	 ศึกษาเรียนรู้	 ซ่ึงหาก

อยากเก่งก็ต้องหมั่นฝึกฝน	 เรียนรู้ให้มาก

เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  น�า  H.E.  Mr.  Chuan  Jin  Tan  ประธานรฐัสภาสาธารณรฐัสงิคโปร์  และคณะ 

เข้าเยี่ยมคารวะ  นายกรัฐมนตรี

	 วันพุธที่ 	 ๒๘	 สิ งหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	

๐๘.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องสีงาช้าง	 ท�าเนียบรัฐบาล	

นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 น�า	

H.E.	 Mr.	 Chuan	 Jin	 Tan	 ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐ

สิงคโปร์	 และคณะ	 เข้าเย่ียมคารวะ	 พล.อ.	 ประยุทธ	์

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เนื่องในโอกาสเข้าร่วม												

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๐

	 และในเวลา	 ๑๖.๓๐	 นาฬิกา	 นายสรศักด์ิ	

เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 น�า	 H.E.	 Mr.

Habib	 El	 Malki	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักร

โมร็อกโก	 และคณะ	 เข้าเย่ียมคารวะ	 พล.อ.	 ประยุทธ์	

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เนื่องในโอกาสเข้าร่วม													

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๐
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ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน  กล่าวปิดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน  ครั้งที่  ๔๐

	 วันพฤหัสบดีท่ี	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องบอลรูม	 ๒	 –	 ๓	 ชั้นล็อบบี	้

โรงแรมแชงกรี-ลา	 กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 กล่าวปิด

ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๐	 พร้อมส่งมอบต�าแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนคนต่อไป																			

ให้แก่	 H.E.	 Mrs.	 Nguyen	 Thi	 Kim	 Ngan	 ประธานสภาแห่งชาตสิาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	 ซึง่จะเป็นเจ้าภาพ

ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๑

ประธานรัฐสภา  เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอ�าลา  เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา

อาเซียน  ครั้งที่  ๔๐

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๘.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องแกรนด์บอลรูม	 ชั้นล็อบบี้	

โรงแรมแชงกรี-ลา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอ�าลาเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วม

ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งท่ี	 ๔๐	 โดยมี	

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 รองประธาน

รัฐสภา	 พลเอกสิงห์ศึก	 สิงห์ไพร	 รองประธานวุฒิสภา	

คนที่หนึ่ง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 คนที่สอง	 นายศุภชัย	 สมเจริญ	 รองประธาน

วุฒิสภา	 คนท่ีสอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิก

วุฒิสภา	 เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรและเลขาธิการ

วุฒิสภา	 ร่วมในงาน
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ประธานสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม  “เราท�าความ  ดี  ด้วยหัวใจ”  ครั้งที่  ๑

	 วันเสาร์ที่	 ๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	

นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม	 “เราท�าความ	 ดี	

ด้วยหัวใจ”	 ครั้งที่	 ๑

	 โดยมี	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธาน								

สภาผู ้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ ง 	 นายศุภชัย	 โพธิ์ส	ุ																				

รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 สมาชิก															

สภาผู ้ แทนราษฎร	 เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	

เลขาธิการวุฒิสภา	 ผู้บริหารและบุคลากรของส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา	 รวมท้ังหน ่วยงานท่ีเ ก่ียวข ้อง	 ตลอดจน

สื่อมวลชน	 เข้าร่วมกิจกรรม
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ประธานรัฐสภา  และคณะ  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี

และรัฐบุรุษ

	 วันศุกร์ที่	 ๖	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 วัดเบญจมบพิตร	 ดุสิตวนารามราชวรวิหาร	

กรุงเทพฯ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 และคณะ	 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 พล.อ.	 เปรม	 ติณสูลานนท์	

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ	 โดยมี	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานวุฒิสภา	 นายศุภชัย	 โพธ์ิสุ																													

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 เลขาธิการวุฒิสภา	 พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารและบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมในพิธี



   

18เอกสารข่าวรัฐสภา

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑

ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

	 ด�ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกระทู้ถำมสด	

และกระทู้ถำมทั่วไป

	 -	 กระทู้ถำมสด

	 ๑.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำงสำวพรรณิกำร์	 วำนิช	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 พรรค

อนำคตใหม่	 เร่ือง	 มำตรกำรแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำด

ของข่ำวปลอม	 ซ่ึงสร้ำงควำมแตกแยกเกลียดชังในสังคม

โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม	 (นำยพุทธิพงษ์	 ปุณณกันต์)	 เป็นผู้ตอบ	

	 ๒.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยสุทิน	 คลังแสง	 สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎร	 จังหวัดมหำสำรคำม	 พรรคเพื่อไทย

เรื่อง	 ขอทรำบควำมคืบหน้ำกำรแก้ปัญหำควำมแห้งแล้ง 

และน�้ำท่วม	 ถำม	 นำยกรัฐมนตรี	

	 ๓.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำงสำวไพลิน	 เทียนสุวรรณ	

สมำชิกสภำผู ้ แทนรำษฎร	 จั งหวัดสมุทรปรำกำร																				

พรรคพลังประชำรัฐ	 เรื่อง	 ป ัญหำผลกระทบกรณ	ี																

การประชุมสภา

ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 ๑.	สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร														

สิ้นสุดลง	 ตำมมำตรำ	 ๑๐๑	 (๓)	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย	 คือ	 นำยทรงศักด์ิ	 ทองศรี	 สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 พรรคภูมิใจไทย	

และนำยวีรศักดิ์	 หวังศุภกิจโกศล	 สมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎร	 แบบบัญชีรำยช่ือ	 พรรคภูมิใจไทย	 ขอลำออก

จำกกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 ตั้งแต่วันท่ี	 ๒๓	

กรกฎำคม	 ๒๕๖๒	 ดังนั้น	 ปัจจุบันจึงมีสมำชิกสภำ																

ผู้แทนรำษฎร	 จ�ำนวน	 ๔๙๗	 คน

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๒.	รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำน	

ป.ป.ส.	 ในกำรปรำบปรำมยำเสพติด	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐

	 ผู ้ปฏิบัติหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม	 ได้สั่งเลื่อน

กำรพิจำรณำรำยงำนดังกล่ำวไปในกำรประชุมสภำผู้แทน

รำษฎรครั้งต่อไป
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กลุ่มชำวประมง	 เรียกร้องขอควำมเป็นธรรมเพื่อก�ำหนด

หลักเกณฑ์กำรผ่อนปรนในกำรประกอบอำชีพประมงพ้ืนบ้ำน 

ถำม	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

 กระทู้ล�ำดับท่ี	 ๒	 –	 ๓	 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 (นำยประภัตร	 โพธสุธน)	 ได้รับ

มอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

	 -	 กระทู้ถำมทั่วไป	

	 ๑.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำงอนุรักษ์	 บุญศล	 สมำชิก

สภำผู ้แทนรำษฎร	 จังหวัดสกลนคร	 พรรคเพ่ือไทย								

เรื่อง	 กำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำแบบถำวรตำมหลักกำรสร้ำง

ฝำยทดน�้ำ	 ในต�ำบลค�ำสะอำด	 อ�ำเภอสว่ำงแดนดิน	

จังหวัดสกลนคร	 ไปเชื่อมรอยต่อพื้นที่บ้ำนกุดค้ำ	 หมู่ท่ี	 ๓ 

ต�ำบลกุดค้ำ	 อ�ำเภอทุ่งฝน	 อ�ำเภอบ้ำนดุง	 จังหวัดอุดรธำน ี

ถำม	 รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์																					

ซึ่งรัฐมนตรีช ่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์																			

(นำยประภตัร	 โพธสธุน)	 ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ	

	 ๒.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยสุรวิทย์	 คนสมบูรณ์	

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 จังหวัดชัยภูมิ	 พรรคเพื่อไทย	

เรื่อง	 กำรยกเลิกจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่ส�ำหรับ

แพทย์และทันตแพทย์จบใหม่	 ถำม	 นำยกรัฐมนตรี																				

ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข	 (นำยสำธิต	

ปิตุเตชะ)	 ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ	

	 ๓.	กระทู ้ถำม	 ของ	 นำยเจนวิทย ์	 ไกรสินธุ ์	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 พรรค

อนำคตใหม ่	 เ ร่ือง	 ควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินกำร																										

๔	 โครงกำร	 เพื่อแก้ปัญหำน�้ำท่วม	 น�้ำแล้ง	 และพัฒนำ

แหล ่ งน�้ ำ ในพื้ น ท่ีภำคใต ้ 	 ถำม 	 นำยก รัฐมนตร	ี																													

ซึ่งรัฐมนตรีช ่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์													

(นำยประภตัร	 โพธสธุน)	 ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ	

	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 ๑.	รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำน	

ป.ป.ส.	 ในกำรปรำบปรำมยำเสพติด	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐ 

โดยเป็นกำรพิจำรณำต่อจำกกำรประชุมสภำผู ้แทน

รำษฎร	 ชุดท่ี	 ๒๕	 ปีที่	 ๑	 ครั้งท่ี	 ๑๒	 (สมัยสำมัญ

ประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันพุธที่	 ๒๔	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๒

	 	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๒.	กำรพิจำรณำรำยงำนของวุฒิสภำ

	 	 (๑)		 ที่ประชุมวุฒิสภำ	 ครั้งที่	 ๖	 (สมัยสำมัญ

ประจ�ำปีคร้ังที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ท่ี	 ๘	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๒	

ได้พิจำรณำและรับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร

ด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ	 ตำมมำตรำ	

๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 (เดือน

มกรำคม	 –	 มีนำคม	 ๒๕๖๒)	

	 	 (๒)		 ที่ประชุมวุฒิสภำ	 ครั้งที่	 ๗	 (สมัยสำมัญ

ประจ�ำป ีครั้ ง ท่ีหนึ่ ง ) 	 วันอังคำรที่ 	 ๙	 กรกฎำคม												

๒๕๖๒	 ได้พิจำรณำและรับทรำบรำยงำน	 จ�ำนวน	 ๒	

เรื่อง	 คือ	 (๑)	 รำยงำนกำรเงินแผ ่นดิน	 ประจ�ำ

ปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 (๒)	 รำยงำนผลกำร

ปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำน	 ป.ป.ส.	 ในกำรปรำบปรำม

ยำเสพติด	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	

	 	 (๓)		 ที่ประชุมวุฒิสภำ	 ครั้งที่	 ๘	 (สมัยสำมัญ

ประจ�ำป ีค ร้ังที่หนึ่ ง ) 	 วันจันทร ์ที่ 	 ๑๕	 กรกฎำคม								

๒๕๖๒	 ได้พิจำรณำและรับทรำบรำยงำนของผู ้สอบ

บัญชี และงบกำร เงิน 	 ส� ำหรับป ี สิ้ นสุ ดวันที่ 	 ๓๐											

กันยำยน	 ๒๕๕๙	 ของกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

	 	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๓.	เรื่อง	 กำรขอลำออกจำกต�ำแหน่งสมำชิกสภำ

ผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ

	 	 (๑)	 นำยทรงศกัดิ	์ ทองศรี	 และนำยวีรศกัดิ	์ 	

หวังศุภกิจโกศล	 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 แบบบัญชี

รำยชื่อ	 พรรคภูมิใจไทย	 ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎร	 ต้ังแต่วันที	่ ๒๓	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๒	

	 	 	 	 	 (๒)	 ศำสตรำจำรย์นฤมล	 ภิญโญสินวัฒน์	

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยช่ือ	 พรรคพลัง

ประชำรัฐ	 ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสภำผู ้แทน

รำษฎร	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๙	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๒	

	 	 	 	 	 (๓)	 หม่อมรำชวงศ์จัตุมงคล	 โสณกุล	 สมำชิก

สภำผู ้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 พรรครวมพลัง

ประชำชำติไทย	 ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสภำ														

ผู้แทนรำษฎร	 ตั้งแต่วันที่	 ๓๑	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๒	
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	 	 	 	 ดังน้ัน	 สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

ดังกล่ำว	 จึงสิ้นสุดลง	 ตำมมำตรำ	 ๑๐๑	 (๓)	 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 และได้มีประกำศ

สภำผู ้แทนรำษฎร	 เรื่อง	 ให้ผู ้มีชื่ออยู ่ในล�ำดับถัดไป															

ในบัญชีรำยช่ือของพรรคกำรเมือง	 เลื่อนขึ้นมำเป็น

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนต�ำแหน่งที่ว่ำง	 ดังนี้

	 	 (๑)		 พันเอก	 เศรษฐพงค์	 มะลิสุวรรณ	 ผู้สมัคร

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยช่ือ	 ล�ำดับที่	 ๑๓ 

พรรคภูมิใจไทย	 เป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แทน	

นำยทรงศักดิ์ 	 ทองศรี	 และนำยมำรุต	 มัสยวำณิช															

ผู ้สมัครสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยช่ือ	

ล�ำดับที่	 ๑๔	 พรรคภูมิใจไทย	 เป็นสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎร	 แทน	 นำยวีรศักดิ์ 	 หวังศุภกิจโกศล	 ตำม

ประกำศลงวันที่	 ๒๔	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๒

	 	 (๒)		 นำยพรชัย	 ตระกูลวรำนนท์	 ผู้สมัครสมำชิก

สภำผู ้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 ล�ำดับที่	 ๒๐	

พรรคพลังประชำรัฐ	 เป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร												

แทน	 ศำสตรำจำรย ์นฤมล	 ภิญโญสินวัฒน์	 ตำม

ประกำศลงวันที่	 ๓๐	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๒	

	 	 (๓)		 นำยทวีศักดิ์ 	 ณ	 ตะกั่ วทุ ่ ง 	 ผู ้ ส มัคร

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 ล�ำดับท่ี	 ๕	 พรรครวมพลัง

ประชำชำติไทย	 เป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แทน	

หม่อมรำชวงศ์จัตุมงคล	 โสณกุล	 ตำมประกำศลงวันท่ี	

๓๑	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๒	 ทั้งนี้	 นำยทวีศักดิ์	 ณ	 ตะกั่วทุ่ง 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 พรรครวม

พลังประชำชำติไทย	 ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิก										

สภำผู ้แทนรำษฎร	 ตั้งแต่วันที่	 ๒	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒													

ดังนั้น	 สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร																		

ดังกล่ำว	 จึงสิ้นสุดลง	 ตำมมำตรำ	 ๑๐๑	 (๓)	 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

	 (๔)		 นำงสำวจุฑำฑัตต	 เหล่ำธรรมทัศน์	 ผู้สมัคร

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 ล�ำดับท่ี	 ๖	 พรรครวมพลัง

ประชำชำติไทย	 เป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แทน	

นำยทวีศักดิ์	 ณ	 ตะกั่วทุ ่ง	 ตำมประกำศลงวันที่	 ๕	

สิงหำคม	 ๒๕๖๒	

	 ที่ประชุมรับทรำบ	

	 ผู ้ปฏิบัติหน้ำท่ีประธำนของที่ประชุมได้กล่ำวน�ำ

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรดังกล ่ำว	 ปฏิญำณตนใน																	

ที่ประชุมก่อนเข้ำรับหน้ำที่	 ตำมมำตรำ	 ๑๑๕	 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 ดังนั้น	 ปัจจุบันมี

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 จ�ำนวน	 ๔๙๙	 คน

 เรื่องที่พิจารณา
	 ๑.	ร่ำงพระรำชบญัญตัเิหรียญรตันำภรณ	์ รัชกำลที	่ ๑๐

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวำระ

เรื่องด่วนที่	 ๒๑)	

 ๒.	ร่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญรำชรุจิ	 รัชกำลที่	 ๑๐

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวำระ

เรื่องด่วนที่	 ๒๒)

	 ภำยหลังกำรอภิปรำยของสมำชิกฯ	 ผู ้ปฏิบัติ

หน้ำที่ประธำนของท่ีประชุมได้ส่ังเลื่อนกำรประชุมไป																

ในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรครั้งต่อไป

ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒
	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 เรื่อง	 กำรขอลำออกจำกต�ำแหน่งสมำชิกสภำ												

ผู ้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 คือ	 คุณหญิงกัลยำ	

โสภณพนิช	 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	

พรรคประชำธิป ัตย์	 ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิก														

สภำผู ้แทนรำษฎร	 ตั้งแต่วันที่	 ๘	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒	

สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจึงสิ้นสุดลง	

ตำมมำตรำ	 ๑๐๑	 (๓)	 ของรัฐธรรมนูญแห ่งรำช

อำณำจักรไทย	 ดังนั้น	 ปัจจุบันจึงมีสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎร	 จ�ำนวน	 ๔๙๘	 คน

	 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องที่พิจารณา
	 (๑)	ร่ำงพระรำชบญัญตัเิหรียญรตันำภรณ	์ รัชกำลที	่ ๑๐

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวำระ

เรื่องด่วนที่	 ๒๑)
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 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้ลงมติในวำระท่ี	 ๑	 รับหลักกำรแห่ง

ร่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญรัตนำภรณ์	 รัชกำลที่	 ๑๐	

พ.ศ.	 ....	 และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้พิจำรณำโดย

กรรมำธิกำรเต็มสภำตำมที่สมำชิกฯ	 เสนอ	 ตำมข้อบังคับฯ 

ข้อ	 ๑๑๗	 ที่ประชุมจึงได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ

ฉบับนี้	 ในวำระที่	 ๒	 โดยเร่ิมต้นด้วยช่ือร่ำง	 ค�ำปรำรภ	

แล้วเรียงตำมล�ำดับมำตรำจนจบร่ำง	 และลงมติเห็นชอบ

ในวำระที่	 ๓	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภำพิจำรณำต่อไปตำม

รัฐธรรมนูญฯ

	 (๒)		 ร ่ ำ ง พ ร ะ ร ำ ช บั ญญั ติ เ ห รี ย ญ ร ำ ช รุ จ	ิ																									

รัชกำลที่	 ๑๐	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวำระเรื่องด่วนที่	 ๒๒)	 	

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้ลงมติในวำระท่ี	 ๑	 รับหลักกำรแห่ง

ร ่ำงพระรำชบัญญัติ เหรียญรำชรุจิ	 รัชกำลที่ 	 ๑๐	

พ.ศ.	 ....	 และท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให ้พิจำรณำ																	

โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำตำมที่สมำชิกฯ	 เสนอ	 ตำม												

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๑๗	 ที่ประชุมจึงได้พิจำรณำร่ำง															

พระรำชบัญญัติฉบับนี้	 ในวำระที่	 ๒	 โดยเร่ิมต้นด้วย

ชื่อร่ำง	 ค�ำปรำรภ	 แล้วเรียงตำมล�ำดับมำตรำจนจบร่ำง	

และได้ลงมติเห็นชอบในวำระที่	 ๓	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภำ

พิจำรณำต่อไปตำมรัฐธรรมนูญฯ

	 (๓)		 ร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวำระที่	 ๔)	

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงข้อบังคับฉบับนี้ในวำระท่ี	 ๒ 

โดยเริ่มต้นด้วย	 ชื่อร ่ำง	 ค�ำปรำรภ	 แล้วเรียงตำม			

ล�ำดับข้อ	 ที่ประชุมได้พิจำรณำจนจบข้อ	 ๑๐	 ประธำน

สภำผู้แทนรำษฎรได้สั่งเลื่อนกำรพิจำรณำร่ำงข้อบังคับ

ฉบับดังกล่ำวไปในกำรประชุมครั้งต่อไป

 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
	 เห็นชอบด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติ	 จ�ำนวน	 ๒	

ฉบับ	 คือ	

	 ๑.	ร ่ ำ งพระรำช บัญญัติ เ ห รี ยญรั ตนำภรณ 	์																				

รัชกำลที่	 ๑๐	 พ.ศ.	 ....	

	 ๒.	 ร่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญรำชรุจิ	 รัชกำลที่	 ๑๐ 

พ.ศ.	 ....

ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒
	 ด�ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกระทู้ถำมสด

และกระทู้ถำมทั่วไป

	 -	 กระทู้ถำมสด

	 ๑.	กระทู ้ถำม	 ของ	 พลโท	 พงศกร	 รอดชมภู	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 พรรค

อนำคตใหม่	 เรื่อง	 บทบำทของผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ												

ในเรื่องข้ำรำชกำรกลำโหมกับกำรเมือง	 ถำม	 รัฐมนตรี

ว ่ำกำรกระทรวงกลำโหม	 ซ่ึงรัฐมนตรีช ่วยว ่ำกำร

กระทรวงกลำโหม	 (พลเอก	 ชัยชำญ	 ช้ำงมงคล)	 ได้รับ

มอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ	

	 ๒.	กระทู ้ถำม	 ของ	 นำยจิรัฏฐ์	 ทองสุวรรณ์	

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 พรรค

อนำคตใหม่	 เรื่อง	 ควำมโปร่งใสในกำรอนุมัติผังกำรใช้

ประโยชน ์ที่ ดิน	 เขตพัฒนำพิ เศษภำคตะวันออก																					

ถำม	 นำยกรัฐมนตรี	 ซ่ึงรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวง

มหำดไทย	 (พลเอก	 อนุพงษ ์	 เผ ่ำจินดำ)	 ได ้รับ																		

มอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ	

	 ๓.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยณัฏฐ์ชนน	 ศรีก่อเก้ือ	

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 จังหวัดสงขลำ	 พรรคภูมิใจไทย 

เรื่อง	 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ถำม	 นำยกรัฐมนตรี	

ซึ่งรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 (นำยสมศักดิ	์																

เทพสุทิน)	 ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

	 -	 กระทู้ถำมทั่วไป

	 ๑.	กระทู ้ถำม	 ของ	 นำยสมชำติ	 ประดิษฐพร	

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	 พรรค

ประชำธิปัตย์	 เรื่อง	 ปัญหำท่ีท�ำกินของรำษฎรหมู่ที่	 ๗	

ต�ำบลบำงงอน	 อ�ำเภอพุนพิน	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี													

ถำม	 นำยกรัฐมนตรี	 ซ่ึงรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวง
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 (นำยวรำวุธ	 ศิลปอำชำ) 

ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู ้ถำม	 ของ	 นำยช�ำนำญ	 จันทร์เรือง	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 พรรค

อนำคตใหม่	 เรื่อง	 ปัญหำคัดค้ำนโครงกำรบ้ำนพัก

ข้ำรำชกำรตุลำกำรท่ีเชิงดอยสุเทพ	 (ป่ำแหว่ง)	 จังหวัด

เชียงใหม่	 ถำม	 นำยกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีประจ�ำ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 (นำยเทวัญ	 ลิปตพัลลภ)	 ได้รับ

มอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ	

	 ๓.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยอำดิลัน	 อำลีอิสเฮำะ	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 จังหวัดยะลำ	 พรรคพลัง

ประชำรัฐ	 เรื่อง	 ควำมคืบหน้ำของร่ำงพระรำชบัญญัติ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท�ำให้

บุคคลสูญหำย	 พ.ศ.	 . . . . 	 ถำม	 นำยกรัฐมนตร	ี														

ซึ่งรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 (นำยสมศักด์ิ																	

เทพสุทิน)	 ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ	

	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 ๑.	ประกำศสภำผู ้แทนรำษฎร	 เรื่อง	 ให้ผู ้มีชื่อ							

อยู ่ในล�ำดับถัดไปในบัญชีรำยช่ือของพรรคกำรเมือง																				

เลื่อนขึ้นมำเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 แทนต�ำแหน่ง

ที่ว่ำง	จ�ำนวน	 ๒	 คน	 คือ	

	 	 (๑)		 ประกำศสภำผู ้แทนรำษฎร	 ลงวันที่	 ๙	

สิงหำคม	 ๒๕๖๒	 ให้นำยพิสิฐ	 ลี้อำธรรม	 ผู้สมัครเป็น

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ	 ล�ำดับที่		 ๒๒ 

พรรคประชำธิปัตย์	 เลื่อนขึ้นมำเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

แทน	 คุณหญิงกัลยำ	 โสภณพนิช	

	 	 (๒)		 ประกำศสภำผู้แทนรำษฎร	 ลงวันที่	 ๑๓	

สิ งหำคม	 ๒๕๖๒	 ให ้นำงนันทนำ	 สงฆ ์ประชำ																					

ผู้สมัครเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ	

ล�ำดับที่	 ๒	 พรรคประชำภิวัฒน์	 เลื่อนขึ้นมำเป็สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎร	 แทน	 นำยสมเกียรติ	 ศรลัมพ์	 ซึ่งขอ

ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 ต้ังแต	่												

วันที่	 ๑๑	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒	 เป็นเหตุให้สมำชิกภำพของ

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลง	 ตำมมำตรำ	 ๑๐๑		 (๓) 

ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีประธำนของที่ประชุมได้กล่ำวน�ำ	

นำยพิสิฐ	 ลี้อำธรรม	 และนำงนันทนำ	 สงฆ์ประชำ	

ปฏิญำณตนในที่ประชุมก่อนเข้ำรับหน้ำที่	 ตำมมำตรำ	

๑๑๕	 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 ดังนั้น	

ปัจจบุนัมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 จ�ำนวน	 ๔๙๙	 คน	

	 ๒.	รำยงำนประจ�ำปี	 ๒๕๖๐	 ของศำลรัฐธรรมนูญ 

	 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องที่พิจารณา
 ร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร		 พ.ศ.	 ....	

ซ่ึ งคณะกรรมำธิ ก ำร วิสำ มัญพิ จำรณำ เสร็ จแล ้ ว																												

(ในระเบียบวำระที่	 ๔)	 โดยเป็นกำรพิจำรณำต่อจำก													

กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร	 ชุดที่	 ๒๕	 ปีท่ี	 ๑	 ครั้งท่ี	 ๑๔ 

(สมัยสำมัญประจ�ำป ีครั้ งที่ 	 ๑)	 วันพฤหัสบดีที่ 	 ๘	

ธันวำคม	 ๒๕๖๒

 ผลการพิจารณา 
	 ที่ประชุมได้พิจำรณำต่อในข้อ	 ๑๑	 แล้วเรียงตำม

ล�ำดับข้อจนจบข้อ	 ๑๓	 ประธำนสภำผู ้แทนรำษฎร																				

ได้สั่งเลื่อนกำรพิจำรณำร่ำงข้อบังคับฉบับดังกล่ำวไป																	

ในกำรประชุมครั้งต่อไป

ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 เรื่องที่พิจารณา
	 ร ่ ำงข ้อบั ง คับกำรประชุมสภำผู ้แทนรำษฎร	

พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวำระที่	 ๔	 )	 โดยเป็นกำรพิจำรณำต่อจำก

กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร	 ชุดท่ี	 ๒๕	 ปีท่ี	 ๑	 ครั้งที่	 ๑๕ 

(สมัยสำมัญประจ�ำปีคร้ังที่หนึ่ง)	 วันพุธที่	 ๑๔	 สิงหำคม	

๒๕๖๒

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้พิจำรณำต่อในข้อ	 ๑๔	 แล้วเรียงตำม

ล�ำดับข ้อจนถึงข ้อ	 ๙๐	 ผู ้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนใน																

ที่ประชุมได้สั่งเลื่อนกำรพิจำรณำร่ำงข ้อบังคับฉบับ																					

ดังกล่ำวไปในกำรประชุมครั้งต่อไป
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ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒
	 ด�ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกระทู้ถำมสด

และกระทู้ถำมทั่วไป

	 -	 กระทู้ถำมสด

	 ๑.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยศรัณย์วุฒิ	 ศรัณย์เกตุ	

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 พรรคเพื่อไทย 

เรื่อง	 กำรแก้ไขปัญหำภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ	 ถำม														

นำยกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง	

(นำยสันติ	 พร้อมพัฒน์)	 ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยณัฐวุฒิ	 ประเสริฐสุวรรณ 

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 พรรค								

ชำติไทยพัฒนำ	 เรื่อง	 กำรก�ำจัดขยะทะเลและขยะ

พลำสติกในทะเลต่อกรณีกำรเสียชีวิตของพะยูนมำเรียม	

โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ												

สิ่งแวดล้อม	 (นำยวรำวุธ	 ศิลปอำชำ)	 เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู ้ถำม	 ของ	 นำยประสงค์	 บูรณ์พงศ์	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แบบบัญชีรำยชื่อ	 พรรค															

เสรีรวมไทย	 เรื่อง	 มำตรกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อน

ของประชำชนในต�ำบลป่ำค�ำหลำย	 จังหวัดมุกดำหำร	

จำกกำรท�ำเหมืองแร่หรือระเบิดหินของบริษัทเอกชน								

โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม	 (นำยสุริยะ																			

จึงรุ่งเรืองกิจ)	 เป็นผู้ตอบ	 	

	 -	 กระทู้ถำมทั่วไป

	 ๑.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยจำรึก	 ศรีอ่อน	 สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎร	 จังหวัดจันทบุรี	 พรรคอนำคตใหม่	

เรื่อง	 ประชำชนถูกฟ้องขับไล่พ้ืนท่ีท�ำกินบ้ำนคลองชัน	

โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ												

สิ่งแวดล้อม	 (นำยวรำวุธ	 	 ศิลปอำชำ)	 เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู ้ถำม	 ของ	 นำยครูมำนิตย์	 สังข์พุ ่ม	

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 จังหวัดสุรินทร์	 พรรคเพื่อไทย	

เรื่อง	 กำรส�ำรวจเพิ่มเติมเพื่อมอบบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ

ถำม	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

	 ๓.	กระทู ้ถำม	 ของ	 นำยเท่ำพิภพ	 ลิ้มจิตรกร	

ส ม ำ ชิ ก ส ภ ำ ผู ้ แ ท น ร ำษฎ ร 	 ก รุ ง เ ทพมห ำนค ร																																

พรรคอนำคตใหม่	 เรื่อง	 กฎกระทรวงกำรอนุญำตผลิตสุรำ 

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ถำม	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

	 กระทู ้ล�ำดับที่	 ๒	 -	 ๓	 รัฐมนตรีช ่วยว่ำกำร

กระทรวงกำรคลัง	 (นำยสันติ	 พร้อมพัฒน์)	 ได้รับ																

มอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 ๑.	พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ	 ประกำศแต่งตั้ง 

นำยสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 เป็นผู ้น�ำฝ่ำยค้ำนในสภำ																

ผู ้แทนรำษฎร	 โดยประธำนสภำผู ้แทนรำษฎรได้ให้																		

ที่ ปรึ กษำด ้ ำนระบบงำนนิติบัญญัติ เชิญพระบรม

รำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ	 ประกำศแต่งตั้ง	 นำยสมพงษ	์

อมรวิวัฒน์	 เป็นผู ้น�ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู ้แทนรำษฎร																					

ให้ที่ประชุมทรำบ	

	 ทั้ งนี้ 	 ตั้ งแต ่ วันท่ี	 ๑๗	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒	

เป็นต้นไป

	 ๒.	เ รื่ อ ง 	 งดกำรประชุมสภำผู ้ แทนรำษฎร																								

วันพุธที่ 	 ๒๘	 และวันพฤหัสบดีที่ 	 ๒๙	 สิงหำคม	

๒๕๖๒	 เนื่องจำกรัฐสภำเป็นเจ้ำภำพในกำรประชุมใหญ่

สมัชชำรัฐสภำอำเซียน	 ครั้งที่ 	 ๔๐	 ระหว ่ำงวันที่										

๒๕	 –	 ๓๐	สิงหำคม	 ๒๕๖๒

	 ๓.	รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี	 ๒๕๖๑	

ขององค ์กำรกระจำยเสียงและแพร ่ภำพสำธำรณะ																		

แห่งประเทศไทย	 (ส.ส.ท.)

	 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องที่พิจารณา
	 ๑.	ต้ังกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ

รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต�่ำ	 แทนต�ำแหน่งที่ว่ำงลง	

๑	 ต�ำแหน่ง	 (ในระเบียบวำระที่	 ๗.๑)

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นำยคมเดช	 ไชยศิวำมงคล 

เป็นกรรมำธิกำร	 แทน	 นำยวรำวงษ์	 พันธุ์ศิลำ

	 ๒.	คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ

รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต�่ำ	 ขอขยำยเวลำกำร

พิจำรณำศึกษำเรื่องดังกล่ำวออกไปอีก	 ๖๐	 วันนับแต่

วันที่	 ๓	 กันยำยน	 ๒๕๖๒	 (ในระเบียบวำระที่	 ๗.๒)
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 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้มีมติอนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรฯ	

ขยำยเวลำพิจำรณำศึกษำเรื่องดังกล ่ำวออกไปอีก																

๖๐	 วัน

ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 เรื่องที่พิจารณา
	 ร ่ ำงข ้อบั ง คับกำรประชุมสภำผู ้แทนรำษฎร	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวำระที่	 ๔)	 โดยเป็นกำรพิจำรณำต่อจำก						

กำรประชุมสภำผู ้แทนรำษฎร	 ชุดที่ 	 ๒๕	 ป ีที่ 	 ๑																		

ครั้งที่	 ๑๖	 (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งท่ีหนึ่ง)	 วันพฤหัสบดีท่ี 

๑๕	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒	

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได ้พิจำรณำต ่อในข ้อ	 ๙๐	 โดยได ้

พิจำรณำเรียงตำมล�ำดับข้อจนจบร่ำง	 และลงมติเห็นชอบ

ในวำระที่	 ๓	 เพื่อให้ประกำศใช้บังคับเป็นข้อบังคับ													

กำรประชุมฯ	 ต่อไป

 สรุปผลการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม              
สภาผู้แทนราษฎร
	 เห็นชอบกับร่ำงข้อบังคับฯ	 จ�ำนวน	 ๑	 ฉบับ										

คือ

	 -	 ร ่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำผู ้แทนรำษฎร	

พ.ศ.	 ....

ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่  ๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 

	 ด�ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกระทู้ถำมสด

ด้วยวำจำ	 และกระทู้ถำมทั่วไป

	 -	 กระทู้ถำมสดด้วยวำจำ

	 ๑.	กระทู ้ถำม	 ของ	 นำยกมลศักดิ์	 ลีวำเมำะ	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 จังหวัดนรำธิวำส	 พรรค

ประชำชำติ	 โดยรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม	

(พลเอก	 ชัยชำญ	 ช้ำงมงคล)	 เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู ้ถำม	 ของ	 นำยปดิพัทธ์	 สันติภำดำ	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 จังหวัดพิษณุโลก	 พรรค

อนำคตใหม่	 โดยรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 (นำยประภัตร	 โพธสุธน)	 เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยวีระกร	 ค�ำประกอบ	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 จังหวัดนครสวรรค์	 พรรค								

พลังประชำรัฐ	 โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม																			

(นำยสมศักดิ์	 เทพสุทิน)	 เป็นผู้ตอบ

	 -	 กระทู้ถำมทั่วไป

	 ๑.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยสมคิด	 เชื้อคง	 สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎร	 จังหวัดอุบลรำชธำนี	 พรรคเพื่อไทย	

เรื่อง	 กำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน	 โดยรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงคมนำคม	 (นำยศักดิ์สยำม	 ชิดชอบ)	 เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยนิยม	 เวชกำมำ	 สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	

ควำมคืบหน้ำคดีเงินทอนวัด	 ถำม	 นำยกรัฐมนตร	ี															

ซ่ึงรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 (นำยเทวัญ																	

ลิปตพัลลภ)	 ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ	

	 ๓.	กระทู้ถำม	 ของ	 นำยวิโรจน์	 ลักขณำอดิศร	

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ	 พรรค

อนำคตใหม่	 เรื่อง	 ปัญหำสิทธิในกำรรักษำพยำบำลของ

ครูเอกชนที่ด้อยกว่ำกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

และกองทุนประกันสังคม	 ถำม	 รัฐมนตรีว ่ ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร	 ซ่ึงรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง

ศึกษำธิกำร	 (นำงกนกวรรณ	 วิลำวัลย์)	 ได้รับมอบหมำย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 ๑.	เรื่อง	 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ�ำนวนไม่น้อย

กว่ำหนึ่งในห้ำของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของ

สภำผู้แทนรำษฎรได้เข้ำชื่อเสนอควำมเห็นต่อประธำน

สภำผู้แทนรำษฎรตำมมำตรำ	 ๑๗๓	 เพื่อขอให้ส่งควำมเห็น

ไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ำพระรำชก�ำหนด							

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำและ

คุ้มครองสถำบันครอบครัว	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวำระเรื่องด่วนที่	 ๒๒) 
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ไม ่ เ ป ็ น ไปตำมมำตรำ 	 ๑๗๒	 วรรคหนึ่ ง 	 ของ

รัฐธรรมนูญแห ่งรำชอำณำจักรไทย	 ซึ่ งประธำน																						

สภำผู้แทนรำษฎรจะได้ส่งควำมเห็นไปยังศำลรัฐธรรมนูญ

เพื่อวินิจฉัย	 จึงให้รอกำรพิจำรณำพระรำชก�ำหนดฉบับนี้

ไว้ก่อนจนกว่ำจะมีค�ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๒.	ข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒ 

ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	 ฉบับประกำศและงำน

ทั่วไป	 เล่ม	 ๑๓๖	 ตอนพิเศษ	 ๒๑๖	 ง	 วันที่	 ๒๙	

สิงหำคม	 ๒๕๖๒	 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๓๐	

สิงหำคม	 ๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๓.	ที่ประชุมวุฒิสภำ	 ครั้งที่	 ๑๑	 (สมัยสำมัญ

ประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๑๙	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒	

ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติ	 ซึ่งสภำ												

ผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 จ�ำนวน	 ๒	 เรื่อง	 คือ

	 	 (๑)		 ร ่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญรัตนำภรณ์	

รัชกำลที่	 ๑๐	 พ.ศ.	 ....

	 	 (๒)		 ร่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญรำชรุจิ	 รัชกำล

ที่	 ๑๐	 พ.ศ.	 ....

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๔.	เรื่อง	 ส่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำร												

ในศำลปกครองสูงสุดว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท																					

ในคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เพื่อให้สมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรได้ตรวจสอบ

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๕.	รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้ง	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐

	 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องที่พิจารณา
 - เลือกตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญยกร่ำงข้อบังคับ

ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

และกรรมำธิกำร	 พ.ศ.	 ....	 (ในระเบียบวำรที่	 ๗)	 	

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ	

จ�ำนวน	 ๓๙	 คน	 เพื่อพิจำรณำยกร่ำง	 โดยมีก�ำหนด							

กำรพิจำรณำยกร่ำงให้แล้วเสร็จ	 ภำยใน	 ๖๐	 วัน



   

26เอกสารข่าวรัฐสภา

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท�ำ

หน้ำที่ตรวจสอบประวัติ	 ควำมประพฤติ	 และพฤติกรรม

ทำงจริยธรรมของบุคคลผู ้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด�ำรง

ต�ำแหน่งอัยกำรสูงสุด	 จ�ำนวน	 ๒๖	 คน	 โดยมีก�ำหนด

ระยะเวลำด�ำเนินกำรให้แล ้วเสร็จภำยใน	 ๓๐	 วัน																		

นับแต่วันที่สภำมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญฯ	 ชุดนี้

	 ๒.	รำยงำนประจ�ำปี	 ๒๕๖๐	 ศำลรัฐธรรมนูญ	

(ตำมมำตรำ	 ๑๔	 แห่งพระรำชบัญญัติส�ำนักงำนศำล

รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒)	 (ระเบียบวำระที่	 ๖)

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติรับทรำบรำยงำนฯ	

ดังกล่ำว

ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒
 เรื่องที่พิจารณา
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ตำมมำตรำ	 ๒๒	 (๘) 

แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะ

กรรมกำรกำรเลอืกตัง้	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (ระเบยีบวำระที	่ ๖) 

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติรับทรำบรำยงำนฯ	

ดังกล่ำว

ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒
	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่

ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม

ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒
	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 ๑.	เรื่อง	 ค�ำสั่ งหัวหน ้ำคณะรักษำควำมสงบ														

แห ่งชำติ 	 ที่ 	 ๘/๒๕๖๒	 ลงวันที่ 	 ๘	 กรกฎำคม														

๒๕๖๒	 เรื่อง	 มำตรกำรแก้ไขปัญหำควำมต่อเนื่อง														

ของกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์	 และ

กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	 รวมทั้งกำรขยำยบริกำร

โทรคมนำคมเพื่อประโยชน ์ด ้ ำนควำมมั่นคงและ

ประโยชน์สำธำรณะของประเทศ

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๒.	เรื่อง	 กำรชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้ห้องประชุม	

ระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบกำรออกเสียงลงคะแนน

ของสมำชิกวุฒิสภำ

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๓.	เรื่อง	 กำรยกระดับมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย

 เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในกรุงเทพมหำนคร 

ประธำนวุฒิสภำจึงได้สั่งกำรให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำยกระดับมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็นระดับ

สูงสุด	 โดยขอควำมร่วมมือส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำต	ิ													

จัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจเพ่ือตรวจพ้ืนที่และดูแลรักษำ																		

ควำมปลอดภัย	 ณ	 บริเวณอำคำรรัฐสภำ	 (เกียกกำย)	

และส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ	 อำคำรสุขประพฤติ

	 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องที่พิจารณา
	 ๑.	ตั้ งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท�ำหน ้ำที	่																		

ตรวจสอบประวัติ	 ควำมประพฤติ	 และพฤติกรรมทำง

จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

อัยกำรสูงสุด	 (เรื่องด่วน)
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	 ๑.	เรื่อง	 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำน 

ป.ป.ส. 	 ในกำรปรำบปรำมยำเสพติด	 ประจ�ำป ี																							

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี												

ตำมมำตรำ	 ๑๔	 แห่งพระรำชบัญญัติป ้องกันและ										

ปรำบปรำมยำเสพติด	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 ซึ่งในครำวประชุม

สภำผู ้แทนรำษฎร	 คร้ังท่ี	 ๑๓	 (สมัยสำมัญประจ�ำปี										

ครั้งที่หน่ึง)	 วันพุธท่ี	 ๗	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒	 ที่ประชุม

สภำผู้แทนรำษฎรได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนฯ	 ดังกล่ำวแล้ว

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๒.	เรื่อง	 กำรใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนในกำร

ประชุมวุฒิสภำ

	 เนื่องจำกบัตรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม

วุฒิสภำเป็นบัตรที่ใช้เป็นกำรช่ัวครำว	 ดังนั้น	 เมื่อเสร็จสิ้น

กำรประชุมวุฒิสภำแล้ว	 ขอให้สมำชิกฯ	 เสียบบัตรไว้ใน

ช่องเสียบบัตรหรือส่งคืนให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในห้องประชุม

	 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องที่พิจารณา
	 ๑.	ร่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญรัตนำภรณ์	 รัชกำลที่	 ๑๐ 

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภำผู ้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว												

(เรื่องด่วนที่	 ๑)

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้ลงมติในวำระที่หนึ่งรับร่ำงพระรำช

บัญญัติดังกล่ำวไว้พิจำรณำ	 เน่ืองจำกท่ีประชุมสภำได้

อนุมัติให้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ในวำระที่

สองโดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ	 ตำมญัตติที่สมำชิกฯ						

เสนอตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	

ข้อ	 ๑๔๐	 วรรคสอง	 ประธำนวุฒิสภำจึงด�ำเนินกำรให้							

ที่ประชุมพิจำรณำในวำระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่ำง                 

ค�ำปรำรภ	 แล้วพิจำรณำเรียงตำมล�ำดับมำตรำจนจบร่ำง	

และลงมติในวำระที่สำม	 เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร

	 ๒.	ร่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญรำชรุจิ	 รัชกำลที่	 ๑๐ 

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภำผู ้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว															

(เรื่องด่วนที่	 ๒)

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวำระที่หนึ่งรับร่ำงพระรำช

บัญญัติดังกล่ำวไว้พิจำรณำ	 เน่ืองจำกท่ีประชุมสภำได้

อนุมัติให้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ในวำระที่

สองโดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ	 ตำมญัตติที่สมำชิกฯ						

เสนอตำมข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๔๐	 วรรคสอง	 ประธำน

วุฒิสภำจึงด�ำเนินกำรให้ที่ประชุมพิจำรณำในวำระที่สอง	

เร่ิมต้นด้วยชื่อร่ำง	 ค�ำปรำรภ	 แล้วพิจำรณำเรียงตำม

ล�ำดับมำตรำจนจบร ่ำง	 และลงมติ ในวำระที่สำม																		

เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร

	 ๓.ร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ	 พ.ศ.	 ....																	

ซึ่งคณะกรรมำธิกำรสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)

 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่สองตำมข้อบังคับ						

กำรประชุมวุฒิสภำ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑๘๓	วรรคสำม

ก�ำหนดให้น�ำควำมในหมวด	 ๗	 ส่วนที่	 ๒	กำรพิจำรณำ

ร่ำงพระรำชบัญญัติมำใช้บังคับโดยอนุโลม	 ที่ประชุมได้

พิจำรณำเริ่มต้นด้วยชื่อร่ำง	 ค�ำปรำรภ	 แล้วพิจำรณำ

เรียงตำมล�ำดับข้อจนถึงข้อ	 ๗๗	 ประธำนของท่ีประชุม

จึงได ้ปรึกษำต่อที่ประชุมเพื่อขอเลื่อนกำรพิจำรณำ																				

ร่ำงข้อบังคับฯ	 ดังกล่ำวไปพิจำรณำต่อในกำรประชุม

วุฒิสภำครั้งถัดไป

 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
	 เห็นชอบด้วยกับสภำผู ้แทนรำษฎร	 จ�ำนวน	 ๒	

ฉบับ	 ดังนี้

	 ๑.	ร ่ ำ งพระรำช บัญญัติ เ ห รี ยญรั ตนำภรณ 	์																		

รัชกำลที่	 ๑๐	 พ.ศ.	 ....

	 ๒.	ร่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญรำชรุจิ	 รัชกำลที่	 ๑๐ 

พ.ศ.	 ....

ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒
	 รับทรำบเรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม	 ซึ่งไม่

ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม
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	 เรื่อง	 รำยงำนประจ�ำปี	 ๒๕๖๐	 ศำลรัฐธรรมนูญ	

ตำมมำตรำ	 ๑๔	 แห ่งพระรำชบัญญัติส�ำ นักงำน																					

ศำลรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งในครำวประชุม									

สภำผู้แทนรำษฎร	 ครั้งท่ี	 ๑๕	 (สมัยสำมัญประจ�ำปี						

ครั้งที่หนึ่ง)	 วันพุธที่	 ๑๔	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒	 ที่ประชุม

สภำผู ้ แทนรำษฎรได ้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนฯ																									

ดังกล่ำวแล้ว	

	 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องที่พิจารณา
	 ร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึง

คณะกรรมำธิกำรสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนท่ี	 ๑) 

โดยกำรประชุมครั้งนี้เป็นกำรพิจำรณำต่อจำกกำรประชุม

วุฒิสภำ	 ครั้งที่	 ๑๑	 (สมัยสำมัญประจ�ำปีคร้ังที่หนึ่ง)					

วันจันทร์ที่	 ๑๙	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒	

 ผลการพิจารณา
 ท่ีประชุมได้พิจำรณำตั้งแต่ข้อ	 ๗๘	 เรียงตำมล�ำดับ

จนถึงข้อ	 ๗๘	 วรรคสี่	 จำกนั้นประธำนวุฒิสภำได้

ปรึกษำต่อที่ประชุมเพื่อขอเลื่อนกำรพิจำรณำเรื่องด่วนท่ี	 ๑ 

และเรื่องด ่วนท่ี	 ๒	 ออกไปพิจำรณำในกำรประชุม

วุฒิสภำครั้ งต ่อไป	 ซึ่ ง ท่ีประชุมไม ่มีควำมเห็นเป ็น																					

อย่ำงอื่น

ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ
วันพุธที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม	

	 ๑.	รับทรำบพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ	

ประกำศแต่งต้ังผู้น�ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร	 คือ	

นำยสมพงษ ์ 	 อมรวิวัฒน ์ 	 เป ็นผู ้น� ำฝ ่ ำยค ้ำนใน																		

สภำผู้แทนรำษฎร

	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่วันท่ี	 ๑๗	 สิงหำคม	 พุทธศักรำช	

๒๕๖๒	 เป็นต้นไป

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๒.	เรื่อง	 เหตุขัดข้องท่ีไม่อำจบรรจุกระทู ้ถำม														

เข้ำระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำได้	 ภำยในก�ำหนด

เวลำ	 ๑๕	 วัน	 จ�ำนวน	 ๓	 กระทู้

	 ที่ประชุมรับทรำบ

	 ๓.	เรื่อง	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด	 (ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.)	 จัดส่งข้อมูล

เอกสำรเพิ่มเติมมำยังวุฒิสภำ

 ตำมที่ที่ประชุมวุฒิสภำ	 ครั้งที่	 ๗	 (สมัยสำมัญ

ประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันอังคำรท่ี	 ๙	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๒ 

ได้พิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำน	

ป.ป.ส.	 ในกำรปรำบปรำมยำเสพติด	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐ 

และที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผู ้เสพรำยใหม่ที่														

เข้ำรับกำรบ�ำบัดและข้อมูลกำรจับกุมผู ้ต้องหำในกรณี

ปลูกกัญชำโดยผิดกฎหมำยภำยหลังจำกพ้นระยะเวลำ

ผ่อนผัน	 บัดนี้	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้จัดท�ำเอกสำร

ข้อมูลเพิ่มเติมตำมที่สมำชิกวุฒิสภำได้ต้ังข้อสังเกตเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว	 และได้จัดส่งเอกสำรดังกล่ำวมำยัง

วุฒิสภำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลกำร

ปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำน	 ป.ป.ส.	 ต่อไป

	 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องที่พิจารณา
	 ร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง

คณะกรรมำธิกำรสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑) 

โดยเป็นกำรพิจำรณำต่อจำกกำรประชุมวุฒิสภำ	 ครั้งที่	 ๑๒ 

(สมัยสำมัญประจ�ำป ีครั้ งที่หนึ่ ง )	 วันอังคำรท่ี	 ๒๐	

สิงหำคม	 ๒๕๖๒	

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้พิจำรณำตั้งแต่ข้อ	 ๗๙	 เรียงตำม

ล�ำดับข้อจนจบร่ำง	 และลงมติในวำระที่สำม	 เห็นชอบ

ด้วยกับร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ	 พ.ศ.	 ....	

พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ 

โดยให้มีผลใช ้บังคับต้ังแต่ วันถัดจำกวันประกำศใน																			

รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป	 ตำมควำมในข้อ	 ๒	 แห่ง

ร่ำงข้อบังคับฯ	 ฉบับนี้
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เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  รับยื่นญัตติด่วนจากนายเทพไท  เสนพงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พรรคประชาธิปัตย์

	 วันพุธที่	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 นายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร																					

รับยื่นญัตติด่วนจากนายเทพไท	 เสนพงศ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎร           

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  รับเรื่องร้องเรียนจาก  นางสาวอัญชุลี  ลักษณ์อ�านวยพร  ประธานเครือข่าย

อาสาคนรักแม่กลอง

	 วันพุธที่	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 นายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร																					

รับเรื่องร้องเรียนจาก	 นางสาวอัญชุลี	 ลักษณ์อ�านวยพร	 ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองและคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มี

ความเส่ียงสูง	 เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและชี้แจงข้อ

เท็จจริงกรณีได้รับผลกระทบจากการแถลงผลการตรวจ

ผักและผลไม้	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ว่าพบการตกค้างของ

สารเคมีเกินค่ามาตรฐานท�าให้เกษตรกรได้รับผลกระ

ทบจากข่าวอนัเป็นเทจ็	 ทัง้นี	้ นายสมบรูณ์	 กล่าวว่า	

จะน�าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู ้แทน

ราษฎรเพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป	 m

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง								

การแก้ปัญหา	 พืชใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ	 โดยมี	

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 ร ่วมลงชื่อเสนอญัตติ	

จ�านวน	 ๒๐	 คน	 โดยนายสมบูรณ์กล่าวว่า	 จะน�า

เรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ	

ต่อไป	 m
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พร ้ อมด ้ ว ย ตั ว แทนพร รค ร ่ ว มฝ ่ า ยค ้ า น จ าก 	 ๗	

พรรคการเมือง	 โดยยื่นญัตติขอเป ิดอภิปรายทั่วไป																				

แบบไม ่ลงมติตามมาตรา	 ๑๕๒	 ของรัฐธรรมนูญ																						

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ต่อนายกรัฐมนตรีใน	 ๒	 เรื่อง	 ได้แก	่

ประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนของ	 ค.ร.ม.	

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และ

ประเด็นการแสดงแหล่งที่มาของรายได้ในการบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา																	

ไม่ชัดเจน

	 จากน้ัน	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่น�าเรื่อง																					

ดังกล่าว	 ส่งต่อไปยัง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 เพื่อพิจารณาต่อไป	 m

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  รับหนังสือจากนายสุทิน  คลังแสง  ประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน  (วิปฝ่ายค้าน)

	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือจากนายสุทิน	 คลังแสง	 ส.ส.	 จังหวัด

มหาสารคาม	 พรรคเพื่อไทย	 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 (วิปฝ่ายค้าน)																			

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  แถลงข่าวกรณีการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ

	 วันอังคารที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง														

แถลงข่าวกรณีการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ	 พล.อ.	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา																															

นายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น	 หลังจากส่งเร่ืองดังกล่าวให้ฝ่ายกฎหมายของส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด	 อย่างรอบคอบแล้วพบว่าเป็นญัตติที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย	 และชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 พร้อมกันนี้ได้ปรึกษาหารือกับนายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
แล้วนั้น	 ได ้มีความเห็นว ่าอนุญาตให้บรรจุญัตติ																		

ดังกล่าว	 เป็นญัตติด่วน	 เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร

สอบถามและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อ

คณะรัฐมนตรี	 ทั้งนี้	 การก�าหนดวันในการอภิปราย

ทั่วไปเป็นอ�านาจของประธานสภาผู ้แทนราษฎร																	

ซ่ึงจะต้องประสานทุกฝ่ายเพื่อให้ได้วันที่เหมาะสม	

และเพ่ือให้การด�าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย	 m
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รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า  แถลงข่าว 

	 วันอังคารท่ี	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 นายอุบลศักดิ์	 บัวหลวงงาม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย	

ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า	 แถลงข่าวว่า												

ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน  แถลงข่าวสรุปผลการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน 

ครั้งที่  ๔๐

	 วันพฤหัสบดีท่ี	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภา

อาเซียน	 แถลงข่าวสรุปผลการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๐	 โดยที่ประชุมมีการรับรองข้อมติ

ส�าคัญ	 ๆ	 ที่ภูมิภาคให้ความสนใจและได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการน�าข้อมติเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกันดังท่ีปรากฏในแถลงการณ์ร่วม	 โดยมี	 H.E.	 Mrs.	 NguyenThi	 Kim	 Ngan	 ประธานสภาแห่งชาต	ิ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 คนถัดไปพร้อมด้วย	 ศาสตราจารย์พิเศษ

พรเพชร	 วิชิตชลชัย	 รองประธานรัฐสภา	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง																								

พลเอกสิงห์ศึก	 สิงห์ไพร	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร																						

คนที่สอง	 นายศุภชัย	 สมเจริญ	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 	 และนายกิตติ	 วะสีนนท์	 ประธานกรรมาธิการ

ด้านการยกร่างแถลงการณ์ร่วม	 และนายอิสรา	 สุนทรวัฒน์	 เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนร่วมแถลงข่าว	 m

ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ	 ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

อาทิ	 กรมการค้าภายในและกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ	 เข้าร ่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาข้าวเหนียว														

ราคาแพง	 ซึ่งในเบื้องต้นได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ

จะน�าข้าวติดโรงสีมาคัดคุณภาพข้าวเพื่อน�ามาบรรจุเข้าถุง

จ�าหน่ายให้กับผู ้บริโภคก่อนเพื่อแก้ปัญหาข้าวเหนียว																	

ขาดตลาดและจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป	 m
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แถลงข่าวเพิ่มงบประมาณค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนทั่วประเทศ

ที่ปรึ กษาผู ้ น� าฝ ่ ายค ้ านฯ	 ๒. 	 นายอดิศร 	 เพียง เกษ															

โฆษกผู ้น� าฝ ่ายค ้านฯ	 ๓.	 นายประยุทธ ์ 	 ศิ ริพานิชย ์	

เลขา นุการผู ้ น� าฝ ่ ายค ้ านฯ	 ๔. 	 นายนิสิ ต 	 สินธุ ไพร																	

คณะท�างานผู ้น�าฝ่ายค้านฯ	 ๕.	 นายเผ่าภูมิ	 โรจนสกุล																

โดยทีมงานของผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 จะร่วมกัน

ท�าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้น�าฝ่ายค้านฯ	 ตามที่ได้รับมอบหมาย								

ต่อไป	 m

ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  แถลงข่าวเปิดตัวทีมงาน

	 วันพุธที่	 ๔	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าว

เปิดตัวทีมงานของผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 จ�านวน	 ๕	 คน	 ประกอบด้วย	 ๑.	 นายภูมิธรรม	 เวชยชัย											

รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รับหนังสือจากนายระวี  มาศฉมาดล  สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร  และนายไพศาล  บางชวด  นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

	 วันพุธท่ี	 ๔	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 นายอนุทิน	 ชาญวีรกุล	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	 รับหนังสือจากนายระวี	 มาศฉมาดล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคพลังธรรมใหม่	 และ

นายไพศาล	 บางชวด	 นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน	 เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 โดยจ่ายเป็นเงินเพิ่มประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน	 ซึ่งกลุ่มดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุม

ของกฎหมายที่มีมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพรองรับไว้อย่างชัดเจน	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

เหมือนกับทุกวิชาชีพในกระทรวงสาธารณสุขอีกทั้งเพื่อ

เป็นการสร้างแรงจูงใจและขวัญก�าลังใจส�าหรับผู ้ประกอบ

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนด้วย	 โดยนายอนุทิน	 กล่าวภาย

หลังจากรับหนังสือว่า	 จะน�าเร่ืองดังกล่าวไปหารือร่วมกับ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อให้บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพ

สาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น	 m

	 วั น พุ ธ ที่ 	 ๔ 	 กั น ย า ย น 	 ๒ ๕ ๖ ๒																								

นางกนกวรรณ	 วิลาวัลย์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 แถลงข ่าวว ่ากระทรวง

ศึกษาธิการได้เพิ่มงบประมาณค่ารักษาพยาบาล													

ครูเอกชนทั่วประเทศเพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจ																			

ในการท�างานให้ครูเอกชนทุกท่าน	 ซึ่งงบดังกล่าว

สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๖๓	

เป็นต้นไป	 m
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รมช.  เกษตรและสหกรณ์  รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนประชาชน  อ. ปักธงชัย  จ. นครราชสีมา

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 ร.อ.	 ธรรมนัส	 พรหมเผ่า	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 รับเรื่องร้องเรียนจากนายชุน	 ศิริชัยคีรีโกศล	 ตัวแทนประชาชน	 อ.	 เสิงสาง	 อ.	 ครบุรี	 อ.	 ปักธงชัย	
จ.	 นครราชสีมา	 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่เขต

อุทยานแห่งชาติ	 ทับซ้อนท่ีดินท�ากินของประชาชน	 ทั้งนี้	

ร.อ.	 ธรรมนัส	 ได้กล่าวภายหลังรับหนังสือว่านโยบาย

ของกระทรวงฯ	 ต้องการให้คนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุข	

โดยจะน�าเรื่องดังกล่าว	 ไปศึกษาและเร ่งด�าเนินการ

พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	 m

รมช.  เกษตรและสหกรณ์รับหนังสือจาก  นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ  ส.ส.  จังหวัดสมุทรปราการ 

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 นายประภัตร	 โพธสุธน	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 รับหนังสือจาก		นางสาวไพลิน	 เทียนสุวรรณ	 ส.ส.	 จังหวัดสมุทรปราการ	 พรรคพลังประชารัฐ	 และคณะ	

พร้อมด้วย	 นายพิชัย	 แซ่ซิ้ม	 นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ	 เพ่ือขอให้ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน												

จังหวัดสมุทรปราการ	 ที่ได้รับความเดือดร้อนเน่ืองจากกรมประมงได้ออก	 พ.ร.ก.	 การประมง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐ 

ได้มีการยกเลิกการท�าประมงเคร่ืองมือบางชนิด	 อาทิ	 เครื่องมืออวนรุน	 และให้มาใช้เครื่องมืออวนรุนเคยเท่านั้น	

ดังน้ันทางสมาคมประมงสมุทรปราการจึงต้องการให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ลงพื้นที่

เพื่อเข ้ารับฟังป ัญหาความเดือดร ้อนของพี่น ้อง																				

ชาวสมุทรปราการ	 และปรับแก้ไข	 พ.ร.ก.	 การประมง      

มาตรา	 ๖๗	 (๔)	 เพ่ือให้เรือพ้ืนบ้านกลับมาใช้เครื่องมือ

อวนรุนได้	 และเรือประมงสามารถขนถ่ายสัตว์น�้า

ระหว่างเรือประมงด้วยกันได้	 นอกจากนี้	 ยังมีกรณี

ในเรื่องของการประกอบอาชีพการประมงพื้นบ้าน	

เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถจับสัตว์น�้า

ได้ด้วยเครื่องมือที่กฎหมายอนุญาต

	 ทั้งนี้	 นายประภัตร	 โพธสุธน	 กล่าวว่า	 จะลงพื้นที่และให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงอย่างเร่งด่วน	

และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไป	 m
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เร็ว  ๆ  นี้  เพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีในฐานะประมุข

แห่งรัฐหารืออย่างเป็นทางการกับพรรคการเมืองต่าง  ๆ 

เพื่อหาแนวทางว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมใหม่ได้      

หรือไม่  แต่หากว่าล้มเหลวทางนายเซอร์จิโอ  มัตตาเรลลา 

ประธานาธิบดี  จะสั่งยุบสภาเป็นล�าดับถัดไป

  การตัดสินใจของนายจูเซพเพ  คอนเต  นายกรัฐมนตรี

มีขึ้นหลังจากนายมัตเตโอ  ซัลวินี  และแกนน�าพรรคเดอะลีก 

เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อนายคอนเต้  ที่เรียกร้อง

ชาวปาปัวก่อจลาจลเผาอาคารสภาผู้แทนราษฎร 
  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ผู้ประท้วงก่อจลาจลในเมืองมาโนควารี  จังหวัดปากัว  ประเทศอินโดนีเซีย 

โดยวางเพลิงร้านค้า  รถยนต์  และอาคารรัฐสภาท้องถิ่นในเมืองมาโนควารีเพื่อระบายความโกรธแค้นเพื่อประท้วง

ทางการอินโดนีเซียท่ียิงแก๊สน�้าตาและเข้าควบคุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวปาปัว  ๔๓  ราย  ที่เมืองสุราบายา 

เมืองใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซีย  ซึ่งตรงกับวันฉลองเอกราชของอินโดนีเซีย  จากนั้น  ผู้ประท้วงหลายพันคน           

ได้ท�าลายป้ายจราจร  และขว้างปาก้อนหินใส่อาคารที่ท�าการของรัฐบาล  เหตุการณ์จลาจลดังกล่าวท�าให้ธุรกิจได้รับ

ผลกระทบ โรงเรียนถูกปิด  อาคารสภาผู้แทนราษฎรก็โดนวางเพลิงด้วย

นายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศลาออก
  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายจูเซพเพ  คอนเต  นายกรัฐมนตรีอิตาลี  ประกาศลาออก  พร้อมกับ

กล่าวโจมตีนายมัตเตโอ  ซัลวินี  รัฐมนตรีมหาดไทย  โดยกล่าวหาว่าเป็นคนท�าลายรัฐบาลผสม  และท�าเศรษฐกิจ

ของประเทศตกอยู่ในอันตรายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและทางการเมือง  ทั้งนี้  นายจูเซพเพ  คอนเต  จะย่ืนใบลาออก

นายจูเซพเพ  คอนเต
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ให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนก�าหนด  ทั้งนี้ในการเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลีเมื่อเดือนมีนาคมปี  ๒๐๑๘  คะแนนเสียง

พรรคไฟว์สตาร์ของนายลุยจิ  ดิ  มาโย  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  และเดอะลีกนั้นไม่มีฝ่ายใดครองเสียง             

ข้างมากท่ีจะสามารถจัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียวได้  ดังนั้น  จึงต้องตั้งรัฐบาลผสมโดยเสนอชื่อนายจูเซพเพ  คอนเต             

เป็นนายกรัฐมนตรีคนกลาง  ขณะที่หัวหน้าพรรคของทั้งสองพรรคนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีร่วมกัน  อย่างไรก็ตาม

หลังการบริหารงานรัฐบาลผ่านมาได้ประมาณ  ๑๘  เดือน  รองนายกฯ  จากสองพรรคใหญ่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ในหลายประเด็น  ทั้งเร่ืองงบประมาณ  นโยบายผู้อพยพ  รวมถึง  โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในภาคเหนือ 

นายมัตเตโอ  ซัลวินี  จึงเรียกร้องให้มีการจัดลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายคอนเต้  และหากถูกลงมติไม่ไว้วางใจ                   

โดยวุฒิสภา  อิตาลีจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน  ๔๕-๗๐  วัน

รัฐบาลอังกฤษประกาศคว�่าบาตรการประชุมสหภาพยุโรป 
  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  รัฐบาลอังกฤษแถลงว่า  ต้ังแต่วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีและ

เจ้าหน้าที่ของอังกฤษจะคว�่าบาตรการประชุมส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรป  (Europern  Union  -  EU)  ซ่ึงนายสตีฟ        

บาร์เคลย์  รัฐมนตรีฝ่ายกิจการแยกตัวออกจาก  EU  กล่าวว่าจะเข้าร่วมการประชุมที่มีความส�าคัญมากเท่าน้ัน                

และจะลดการเข้าร่วมการประชุมกับ  EU  ลงกว่าคร่ึง  โดยรัฐมนตรีจะเข้าร่วมเฉพาะการประชุมสุดยอด  และ                    

การประชุมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของอังกฤษ  เช่น  ประเด็นความมั่นคง  ส่วนการประชุมที่เหลือจะถูกยกเลิก 

มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลอังกฤษเป็นการส่งสัญญาณว่าอังกฤษมีความจริงจังในการแยกตัวออกจาก  EU  ในวันที่  

๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ แม้จะไม่มีการท�าข้อตกลงก็ตาม  นอกจากนี้  มาตรการดังกล่าวยังมีขึ้น  ท่ามกลางความขัดแย้ง

ระหว่างอังกฤษและ EU  ในประเด็นนโยบาย  backstop

  ทั้งนี้  นายบอริส  จอห์นสัน  นายกรัฐมนตรีอังกฤษ  เรียกร้องให้  EU  ท�าการเจรจาครั้งใหม่เกี่ยวกับข้อตกลง 

Brexit  รวมทั้งให้  EU  ยกเลิกนโยบาย  backstop  ส�าหรับชายแดนไอร์แลนด์  เนื่องจากไม่เป็นประชาธิปไตย          

นายจอห์นสันได้ส่งจดหมายแจ้งต่อนายโดนัลด์  ทัสก์  ประธานคณะมนตรียุโรปว่า  นโยบาย  backstop  หรือ 

พรมแดนที่มีการตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจศุลกากรบนเกาะไอร์แลนด์  สร้างความเสี่ยงที่จะท�าลาย

สันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ  นอกจากนี้  นายจอห์นสันยังเชื่อด้วยว่า  หากยกเลิกนโยบายดังกล่าว  จะท�าให้ข้อตกลง 

Brexit  สามารถผ่านการอนุมัติของรัฐสภาอังกฤษ

  แต่นายโดนัลด์  ทัสก์  ประธานคณะมนตรียุโรป  ได้กล่าวปฏิเสธข้อเรียกร้องของนายจอห์นสันที่ต้องการ

เปิดการเจรจาครั้งใหม่เกี่ยวกับข้อตกลง  Brexit  รวมทั้งระบุว่า  นายจอห์นสันไม่ได้เสนอทางเลือกอื่น  ๆ  ที่เป็นไปได ้
ที่จะมาแทนนโยบาย  backstop  ที่ผ่านมา  EU  ยืนยัน       

มาโดยตลอดว่า  นโยบาย  backstop  ต ้องยังคงอยู ่                 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  อีกทั้งนายลีโอ  วาราดคาร ์

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐไอร์แลนด์  ก็ได้กล่าวย�้าหลาย

ครั้งว่า  ข้อตกลง  Brexit  ไม่สามารถแก้ไขได้  และนโยบาย 

backstop  จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
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อิหร่านเตรียมลดค่าเงินริอัล  พร้อมเปลี่ยนชื่อสกุลเงิน
  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายฮัสซัน  รูฮานี  ประธานาธิบดีอิหร ่าน  ส่งร ่างกฎหมายเข้าสู ่                               

การพิจารณาของรัฐสภา  โดยร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอให้มีการตัดตัวเลขศูนย์จ�านวน  ๔  หลักออกจากสกุลเงิน               

ริอัล  พร้อมกับรื้อฟื้นการใช้สกุลเงินโทมาน  (Toman)  เป็นสกุลเงินหลัก

  ปัจจุบัน  ชาวอิหร่านมีการใช้สกุลเงินโทมานกันอย่างแพร่หลายแต่ไม่เป็นทางการ  โดย  ๑  โทมานมีค่า

เท่ากับ  ๑๐  ริอัล  หากร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา  ธนาคารกลางอิหร่านก็จะประกาศลดค่าเงิน

ริอัล  และต้ังช่ือใหม่เป็น  “โทมาน”  โดยธนาคารกลางจะใช้เวลา  ๒  ปี  ในการผลิตสกุลเงินดังกล่าว  หลังจากท่ี             

ไม่ได้มีการใช้อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ทศวรรษ  ๑๙๓๐ 

ทั้งน้ี  ค่าเงินริอัลได้ลดลงอย่างมากจากการท่ีสหรัฐอเมริกา                     

ท�าการคว�่าบาตรอิหร่าน  นับตั้งแต่ท่ีนายโดนัลด์  ทรัมป์

ประธานาธิบดี  ตัดสินใจน�าสหรัฐอเมริกาถอนตัวจาก            

ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน  ส่งผลให้  ๑  ดอลลาร์มีค่า

เท ่ ากับ  ๑๑๖,๕๐๐  ริ อัลในวัน น้ี   เ ทียบกับระดับ  

๓๒,๐๐๐  ริอัลต่อดอลลาร์ในปี  ๒๐๑๕

อินโดนีเซียประกาศแผนย้ายเมืองหลวงไปบอร์เนียว
  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายโจโก  วิโดโด  ประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย  แถลงที่ท�าเนียบ

ประธานาธิบดีในกรุงจาการ์ตา  ถึงแผนสร้างเมืองหลวงใหม่ที่จังหวัดกาลีมันตัน  ตะวันออก  โดยมีการเตรียมใช้                   

งบประมาณ  ๑  ล้านล้านบาท  ท้ังน้ี  ท่ีต้ังของเมืองหลวงใหม่ว่า  จะอยู่ที่จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก  บนฝั่งตะวันออก

เกาะบอร์เนียว  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติน้อยที่สุด  ที่ตั้งเมืองหลวงใหม่นี้อยู่ใกล้กับเมืองบาลิกปาปันและ                

เมืองซามารินดา  ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของอินโดนีเซีย  รัฐบาลมีที่ดินอยู่แล้วราว  ๑,๑๒๕,๐๐๐  ไร่                    

ตั้งเป้าว่าจะเริ่มย้ายเมืองหลวงในปี  ๒๕๖๗

นายโจโก  วิโดโด

  นายวิโดโดกล่าวว่า  แม้อินโดนีเซียจะมีเอกราชมา  ๗๔  ปี  แต่ไม่เคยได้เลือกเมืองหลวงของตัวเองเลย 

และขณะน้ีกรุงจาการ์ตามีภาระหนักเกินไปในฐานะท่ีเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง  ธุรกิจ  การเงิน  การค้าและ

การบริการ  โดยรัฐบาลก�าลังร่างกฎหมายย้ายเมืองหลวงเพื่อเสนอให้รัฐสภาอนุมัติ  โดยเป็นงบจากรัฐบาล  ๑๙% 

งบท่ีเหลือเป็นการร่วมลงทุนของภาคเอกชนและรัฐบาลและการลงทุนจากเอกชน  รวมถึง  การสร้างอาคารหน่วยงาน

ราชการและบ้านพักของข้าราชการพลเรือนราว  ๑.๕  ล้านคน
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โดยไร้ข้อตกลง  ถึงแม้ว่าการปิดรัฐสภาก่อนการเสด็จ             

เปิดประชุมสภาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่  ๒ 

ถือ เป ็นธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติ ในอั งกฤษ  แต  ่                       

การด�าเนินการดังกล่าวของนายจอห์นสันในครั้งนี้เพ่ือจ�ากัด

สมัยประชุมสภาเพียงไม่ก่ีสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุการณ์ส�าคัญ

ครั้งประวัติศาสตร์ที่อังกฤษจะแยกตัวจาก  EU  ได้สร้าง      

ความไม่พอใจต่อสมาชิกรัฐสภาอังกฤษจ�านวนมาก

การเปิดสมัยประชุมรัฐสภาของอังกฤษ
  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ส�านักพระราชวังบักกิ้งแฮมแถลงว่า  สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี  ๒ 

ทรงมีพระบรมราชานุญาตในการเสด็จเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ตามที่นายบอริส  จอห์นสัน 

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ  กราบทูลก่อนหน้าน้ี  ท้ังน้ี  นายจอห์นสันประกาศก�าหนดให้วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒      

เป็นวันที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี  ๒  ประทานพระบรมราโชวาทต่อรัฐสภาอังกฤษเนื่องในวาระเปิดสมัย

ประชุมสภา

  สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่  ๒  จะทรงอ่านถ้อยแถลงในวันดังกล่าวตามที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้  โดย

จะระบุถึงวาระด้านนิติบัญญัติในปีที่จะมาถึง  ซึ่งก่อนหน้านี้  สมาชิกรัฐสภาอังกฤษมีก�าหนดกลับเข้าประชุมสภาและ

จะมีการประชุมไปจนถึงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  ก่อนท่ีจะมีการพักสมัยประชุมเป็นเวลา  ๓  สัปดาห์เพื่อให้

พรรคการเมืองต่าง  ๆ  จัดการประชุมภายในพรรค  แต่การด�าเนินการของนายจอห์นสันในครั้งนี้ได้ท�าให้การพักสมัย

ประชุมสภายาวนานขึ้นเป็น  ๕  สัปดาห์  ซึ่งจะท�าให้รัฐสภามีเวลาน้อยลงในการออกกฎหมายเพื่อยับยั้ง                               

ความพยายามของนายจอห์นสันในการน�าอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป  (EU)  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

  รัฐธรรมนูญใหม ่  ระบุว ่า  คิมในฐานะประธาน                 

คณะกรรมาธิการกิจการรัฐ  (SAC)  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดที่

สร้างข้ึนในปี  ๒๐๑๖  เป็นตัวแทนสูงสุดของประชาชนชาวเกาหลี          

ทุกคน  หมายถึงประมุขแห่งรัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุด               

เป็นผู้ส่ังการก�าลังทหารทั้งมวล  รวมท้ัง  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

มอบอ�านาจให้คิมประกาศใช้กฎหมายและกฤษฎีกา  รวมถึง          

การตัดสินใจที่ส�าคัญ  แต่งตั้งหรือเรียกตัวทูตในต่างประเทศได้

เกาหลีเหนือใช้รัฐธรรมนูญใหม่
  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  รัฐสภาเกาหลีเหนืออนุมัติการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับบทบาทของผู้น�า  นายคิม  จองอึน  ในฐานะประมุขของชาติ  ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจาก

ที่นายคิมได้รับการแต่งตั้งเป็นประมุขอย่างเป็นทางการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อเดือน

กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับสนธิสัญญาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกา                  

โดยเกาหลีเหนือเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลานานเพื่อท�าให้ความสัมพันธ ์                              

เป็นปกติและยุติภาวะสงครามท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่สงครามเกาหลีในปี  ๑๙๕๐  -  ๑๙๕๓  ที่ลงเอยด้วยการสงบศึกแทนท่ีจะเป็น

สนธิสัญญาสันติภาพ
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การประท้วงที่ฮ่องกง
  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๒  ผู้ประท้วงชาวฮ่องกง  ออกมารวมตัวย่านใจกลางเมืองฮ่องกง  แม้ว่าผู้จัดการ

ชุมนุมประกาศยกเลิกไปแล้วเนื่องจาก  ไม่ได้รับอนุญาตจากต�ารวจ  ด้านนายโจชัว  หว่อง  แกนน�าผู้ชุมนุมเรียกร้อง

ประชาธิปไตยในฮ่องกงได้รับการประกันตัวแล้ว  หลังถูกจับกุมข้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการประท้วง

  ชาวฮ่องกงออกมารวมตัวชุมนุมประท้วงย่านใจกลางเมือง  แม้แนวร่วมสิทธิมนุษยชนพลเมืองที่เป็นแกนน�า

การประท้วงใหญ่หลายครั้งประกาศยกเลิกการชุมนุมไปแล้วก่อนหน้านี้  ซ่ึงเป็นวันครบรอบ  ๕  ปีที่รัฐบาลจีน                     

ไม่ยอมรับการปฏิรูปการเมืองในฮ่องกงอันเป็นชนวนเหตุการประท้วงร่มเป็นเวลา  ๗๙  วัน  เมื่อปลายปี  ๒๕๕๗ 

แต่การชุมนุมส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบไม่มีเหตุรุนแรง  ขณะที่ต�ารวจสังเกตการณ์เพ่ือไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า                  

ด้านบริษัทรถไฟฟ้าฮ่องกงปิดสถานีแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันตกในช่วงบ่าย  เพราะอยู่ใกล้กับสถานที่ที่จะมีการชุมนุม 

ขณะที่โฆษกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติขอร้องให้การประท้วงในฮ่องกงเป็นไปอย่างสงบ  ขอให้ทางการอนุญาต

ให้ประชาชนชุมนุมอย่างสันติ  และขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทน

รัฐสภายูเครนให้นายโอเลกซีย์  กอนชารุค  เป็นนายกรัฐมนตรี
  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  รัฐสภายูเครนอนุมัติให้นายโอเลกซีย์  กอนชารุค  เป็นนายกรัฐมนตรี  ซ่ึง

นายโอเลกซีย์  กอนชารุค  เป็นทนายความวัย  ๓๕  ปี  ที่มีประสบการณ์ในคณะรัฐบาลของนายโวโลดีเมียร์  เซเลนสกี 

ประธานาธิบดี  เพียง  ๓  เดือน 

  เสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาสนับสนุนนายโอเลกซีย์  กอนชารุค  ให้รับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเขาได้ให้

สัญญาระหว่างการกล่าวต่อรัฐสภาว่า  จะยุติการทุจริต 

โดยนายกอนชารุคได้รับต�าแหน่งหัวหน้ารัฐบาลท่ามกลาง

เศรษฐกิจที่ก�าลังซบเซา  และการท�าสงครามกับกลุ่มแบ่งแยก

ดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย  นายกอนซารุค

กล่าวว่า  ประเทศมีประชาชนกว่า  ๑๐  ล้านคน  ที่มี

ความเป็นอยู่ต�่ากว่าระดับความยากจน  ขณะที่ทางตะวันออก

ของประเทศก็เผชิญสงคราม  และเหนือสิ่งเหล่านี้ยังมี          

การทุจริตที่จะต้องยุติให้ได้ด้วย
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นายนิโคลัส  มาดูโร นาย  ฮวน  กวยโด

ทูตสหรัฐอเมริกายืนยันไม่มีแผนใช้ก�าลังทหารยุติวิกฤตการเมืองเวเนซุเอลา
  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  ผู้แทนพิเศษสหรัฐอเมริกา  ยืนยันว่ารัฐบาลวอชิงตันไม่มีแผนส่งก�าลังทหาร

เข้าแทรกแซงเพื่อยับยั้งวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองในเวเนซุเอลา

  สหรัฐอเมริกาได้ประกาศไม่ให้การยอมรับนายนิโคลัส  มาดูโร  ประธานาธิบดี  ซ่ึงเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น

สมัยที่  ๒  จากผลการเลือกตั้งเม่ือปี  ๒๐๑๘  ที่หลายฝ่ายเช่ือว่าไม่โปร่งใส  ขณะเดียวกันก็รับรองนาย  ฮวน  กวยโด 

ประธานรัฐสภาจากฝ่ายค้านว่าเป็นผู้น�ารักษาการที่มีอ�านาจโดยชอบธรรมของเวเนซุเอลา  โดยสหรัฐอเมริกาได้                 
เปิดส�านักงานผู้แทนท่ีเรียกว่า  หน่วยกิจการเวเนซุเอลาขึ้น

ในโคลัมเบียเพื่อท�าหน้าที่ประสานงานกับรัฐบาลรักษาการ

ของกวยโด  และเพิ่มแรงกดดันเพ่ือน�าไปสู่การเปลี่ยนผ่าน

อ�านาจในเวเนซุ เอลา  นายเจมส ์   สตอรี   อุปทูต

สหรัฐอเมริกา  กล่าวว่า  ไม่ได้ต้องการให้ประชาคมโลกส่ง

ก�าลังทหารเข้าแทรกแซง  หากแต่เป็นการแก้ไขวิกฤตด้วย

แนวทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยอิง                  

กับกฎหมายรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลา  และคุณจะมี

ประชาธิปไตยได้อย่างไร  ถ้าแม้แต่การโหวตเลือกคนที่ตัวเอง

ชอบก็ยังท�าไม่ได้

  ทั้งนี้  นายมาดูโร  ซึ่งครองอ�านาจในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจเวเนซุเอลาก�าลังล่มสลายและเกิดวิกฤต

มนุษยธรรมครั้งใหญ่  มักจะอ้างเสมอว่าสหรัฐอเมริกา  มีแผนรุกรานเพื่อเข้าครอบครองแหล่งน�้ามันส�ารองและ

ท�าลายระบอบสังคมนิยมในรัฐละตินอเมริกาแห่งนี้  นายกวยโด  ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ

ตั้งตนขึ้นเป็นประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อเดือนมกราคม  ๒๕๖๒  และขณะนี้ก็ได้รับการรับรอง                   

จากรัฐบาลกว่า  ๕๐  ประเทศทั่วโลก  โดยสหรัฐอเมริกเป็นประเทศแรกที่ประกาศรับรองสถานะผู้น�าของกวยโด        

และยังใช้มาตรการคว�่าบาตรอย่างหนักเพื่อบีบให้นายมาดูโรยอมสละอ�านาจ
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ผู้น�าอิสราเอลพร้อมยึดศูนย์กลางเวสต์แบงก์
  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๒  นายเบนจามิน  เนทันยาฮู  นายกรัฐมนตรี  แถลงเรื่องแผนขยายขอบเขต

อธิปไตยแห่งดินแดนของอิสราเอล  หากพรรคลิคุดชนะการเลือกตั้งท่ัวไปที่ก�าลังจะเกิดข้ึน  ด้วยการครอบครอง                   

หมู่บ้านจอร์แดนและพื้นที่ทางเหนือของเดดซี  ซึ่งบริเวณดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเวสต์แบงก์  และอยู่ไม่ห่าง

จากฝั่งตะวันออกของกรุงเยรูซาเลมด้วย  พร้อมทั้ง  กล่าวด้วยว่าแผนการนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์  ด้านความมั่นคง                 

ที่ อิสราเอลสามารถด�าเนินการได ้ทันทีหากพรรคลิคุดชนะการเลือกตั้ ง                              

ด ้านสันนิบาตอาหรับออกแถลงการณ์ประณามแผนการดังกล่าว  ว ่าเป ็น

พัฒนาการที่อันตรายและยิ่งตอกย�้าความก้าวร้าวของอิสราเอล  ด้วยการประกาศ

ขยายอาณาเขตท้ังท่ีทราบดีว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและสหประชาชาติ 

ไม่มีทางยอมรับ  ขณะท่ีนายไอย์มาน  ซาฟาดี  รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง                         

การต่างประเทศจอร์แดน  ซึ่งอยู ่ในฐานะผู ้พิทักษ์ศาสนสถานของชาวมุสลิม                    

ในเขตเมืองเก่าของกรุงเยรูซาเลม  โดยวิจารณ์ถึงแผนการของเนทันยาฮูว่า                  

หากเกิดขึ้นจริงจะเป็นการท�าลายกระบวนการสันติภาพ  และข้อเสนอหลักของ  ๒  รัฐ           

อย่างสิ้นเชิง
นายไอย์มาน  ซาฟาดี

นายเบนจามิน  เนทันยาฮู
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แวดวงกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า  (บีทีเอส)  สภาผู้แทนราษฎร
 วันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

การขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า  (บีทีเอส)  สภาผู้แทนราษฎร  แถลงข่าวกรณีการขยายสัญญา

สัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอสว่า  คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่องการขยายสัญญาสัมปทาน

เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส  โดยเชิญหน่วยงานเข้าให้ข้อมูล  คือ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ในฐานะประธาน

กรรมการด�าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและคณะกรรมการฯ  ผู ้ว ่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน                                     

แห่งประเทศไทย  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ในฐานะกรรมการด�าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  โดยได้                          

มอบหมายให้นายสมพงษ์  เวียงแก้ว  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ชี้แจงแทน

  ภายหลังรับฟังการช้ีแจงเก่ียวกับรายละเอียดและแนวทางการด�าเนินการการเดินรถและการขยายสัญญา

สัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส  ที่ประชุมมีมติไม่ให้มีการต่อสัญญาสัมปทานออกไปอีก  ๔๐  ป ี

เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่า  การต่อสัมปทานอาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง  รวมถึงคณะท�างานไม่สามารถชี้แจง                 

ให้ที่ประชุมเชื่อได้ว่า  การต่อสัมปทานจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

 วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  และนายคริส  โปตระนันทน์  โฆษกคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า  (บีทีเอส)  แถลงผลการประชุมเรื่อง                

การขยายสัญญาสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส  โดยเป็นการประชุมร่วมกับ  นายสมพงษ์  เวียงแก้ว 

นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร
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รองปลัดกรุงเทพมหานคร  กรรมการบริหาร  และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จ�ากัด  (มหาชน)  และ  ประธานกรรมการ  บริษัทกรุงเทพธนาคมจ�ากัด  สรุปได้ว่ารถไฟฟ้าบีทีเอส  ส่วนหลัก          

จะหมดอายุสัมปทานในวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๗๒  ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย  (ส่วนที่  ๑  และ  ๒)          

จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๘๕  โดยได้มีการด�าเนินงานและมีกรอบการเจรจาที่ส�าคัญใน                 

๓  ประเด็น  คือ  ๑.  จัดเก็บค่าโดยสารตารางเดียวเก็บตามระยะทางสูงสุดไม่เกิน  ๖๕  บาท  และไม่มีค่าแรกเข้า      

ซ�้าซ้อนโดยทันที  ๒.  ภาระค่าใช้จ ่ายและเงินลงทุนที่เอกชนจะสนับสนุน  กทม.  และ  ๓.  มีการแบ่งปัน                                   

ผลประโยชน์ให้แก่  กทม.  อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  มีความเห็นว่าท�าอย่างไรจึงจะท�าให้อัตรา            

ค่าโดยสารไม่แพงจนเกินไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และเอกชนสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

 วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  พร้อมด้วย  นายคริส  โปตระนันทน์  โฆษก        

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า  (บีทีเอส)  แถลงข่าวภายหลัง           

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  ว่า  เสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการเห็นควรให้ต่ออายุสัญญาสัมปทาน

ทางด่วน  ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  (BEM)  แต่ในส่วนของ                

การต่อสัญญาสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอสนั้นจะได้ข้อสรุปอีกครั้ง

 วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายคริส    โปตระนันทน์  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการขยาย

สัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า  (บีทีเอส)  พร้อมด้วย  นายปรเมศวร์  กุมารบุญ  กรรมาธิการวิสามัญฯ           

แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯนัดสุดท้าย  ว่า  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา  เรื่อง                    

การขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า  (บีทีเอส)  และเสนอความเห็นโดยสรุปถึงแนวทางการศึกษา                  

การขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า  (บีทีเอส) 

  ส�าหรับประเด็นการพิจารณาศึกษากรณีการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน  มีกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ ่

จ�านวน  ๒๑  คนเห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน  เพราะเห็นว่าสัญญาควรแบ่งเป็น  ๑๕  ปีแรกและ 

๑๕  ปีหลัง  เนื่องจากเห็นว่าเอกชนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซ่อมบ�ารุงมากกว่ารัฐ  การปรับเปล่ียน

เงื่อนไขสัญญาจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐ  การขยายสัญญาด้วยการลงทุนก่อสร้างทางด่วนชั้นที่  ๒  (Double  Deck)            

จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจราจร  รวมถึงมองว่าการต่อสัญญาสัมปทานจะแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง               

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจ�ากัด  (มหาชน)  (BEM)  ได้  ส่วนกรรมาธิการ 

ที่ไม่เห็นด้วย  ให้เหตุผลว่ารัฐอาจน�าโครงการมาประมูลใหม่พร้อมก�าหนดเงื่อนไขในการให้เอกชนช�าระหนี้แทน                   

ในส่วนที่มีข้อพิพาทได้

  ส่วนการพิจารณาศึกษากรณีการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส  มีกรรมาธิการ                 

เสียงส่วนใหญ่  จ�านวน  ๑๙  คน  ไม่เห็นด้วยที่จะให้กรุงเทพมหานครขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว            

ของบีทีเอส  โดยมองว่าหลักการการร่วมลงทุนในกิจการการท�าบริการสาธารณะ  รัฐต้องพยายามท�าให้ทรัพย์สิน               

ที่เอกชนร่วมลงทุนโอนกลับมาเป็นของรัฐให้มากที่สุด  เพ่ือให้รัฐมีอ�านาจต่อรองการก�าหนดราคาค่าโดยสาร                           

ที่เป็นธรรมให้กับประชาชน  ซึ่งหากไม่ต่อสัญญาจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ  ส่วนกรรมาธิการที่เห็นด้วยกับ

การต่อสัญญา  ให้เหตุผลว่า  การที่  กทม.  ด�าเนินขยายการด�าเนินโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน                        

และเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร  และมีความเห็นว่า  BTS  ด�าเนินการดีอยู่แล้ว  ทั้งเรื่องความปลอดภัย        

ความตรงต่อเวลา  และการซ่อมบ�ารุง  ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  จะได้จัดท�ารายงานของคณะกรรมาธิการ           

วิสามัญฯ  เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
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คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก  ผลไม้  และสมุนไพรในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า  สภาผู้แทนราษฎร
 วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดจันทบุรี 

พรรคอนาคตใหม่  ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก  ผลไม้  และสมุนไพร                     

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า  สภาผู้แทนราษฎร  แถลงข่าว                

ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการท่ีได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  ส�านักงาน                           

คณะกรรมการอาหารและยา  ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  (องค์การมหาชน)  โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  คือ  พระราชบัญญัต ิ             

ยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน�า

สารสกัดจากกัญชงและกัญชา  ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท  ๕  มาใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย  ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  โดยมี

คณะกรรมการอาหารและยา  (อ.ย.)  เป็นหน่วยงานให้การพิจารณาอนุญาต

 นอกจากนี้  คณะอนุกรรมาธิการได้ให้ความสนใจกับกัญชง  (Hemp) 

เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการน�ามาใช้ประโยชน์ได้สูง                      

มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง  ๒๗,๗๑๕  ล้านบาท  โดยกัญชงมีสารออกฤทธิ์

ทางยาที่มีค่าสาร  THC  ที่ส่งผลต่อระบบประสาทต�่ากว่ากัญชา  และมีค่าสาร

CBD  ซึ่งไม่ส่งผลต่อระบบประสาทมากกว่ากัญชา  สามารถน�าไปผลิตเป็น      

ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย  เช่น  เส้นใย  สิ่งทอ  กระดาษ  เครื่องส�าอาง                

สารสกัด  น�้ามันกัญชง  และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เป็นต้น นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน

  ขณะที่ปัญหาและอุปสรรคในการปลูก  การผลิต  การน�าเข้า  ส่งออก  และการใช้ประโยชน์จากกัญชง  คือ 

กฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้อง  (กฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ)  ที่ใช้อยู ่ในขณะนี้ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้

สอดคล้องกับกฎหมายแม่  ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  รวมถึงปัญหาในการขออนุญาตซื้อสาระส�าคัญที่ใช้ใน

ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิจัยสารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชงมีความยุ่งยากและราคาแพง  ประกอบกับปัญหาขั้นตอน

การขออนุญาตปลูกมีขั้นตอนยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน  ดังนั้น  คณะอนุกรรมาธิการ  เห็นว่า  อ.ย.  ควรเร่งรัด
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ....
 วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ....  และคณะ  ร่วมกันแถลงข่าว  กรณีการลงมติในที่ประชุม                     

สภาผู้แทนราษฎร  ว่า  ตามท่ีท่ีประชุมฯ  มีมติเห็นชอบกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  โดยบรรจุ                

กลุ่มผู้หลากหลายทางเพศให้อยู่ร่วมกับกรรมาธิการ  เด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้พิการและผู้สูงอายุ  กลุ่มชาติพันธุ์และ      

ชนเผ่านั้น  ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการละเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  แต่เป็นมติของที่ประชุมสภาฯ  ไม่ใช่มติของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

หรือฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล  ทั้งนี้  มองว่า  กรณีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว  และสามารถตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ 

ขึ้นมาเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้

การออกกฎหมายล�าดับรองให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่  เพ่ือปลดล็อกกัญชงจากการเป็นยาเสพติด  และให้ภาค

เอกชนสามารถเข้ามาด�าเนินการได้  และสามารถเสนอการพัฒนาสายพันธุ์  เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชง  ตลอดจนต้องก�าหนดคุณสมบัติและส่วนประกอบของสารสกัดให้ชัดเจน 

และสนับสนุนการศึกษาวิจัยสารสกัดกัญชงกับกัญชาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการผลิต

อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ขณะเดียวกันเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการท�างานร่วมกัน

เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและลดความซ�้าซ้อนในการท�างานเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตลงได้  โดยหวัง

ให้รัฐบาลสนับสนุนอย่างจริงจัง  เพื่อให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชน 

 ส�าหรับการให้ความส�าคัญกับกลุ่มบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ  (LGBT)  ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ

จะเพิ่มการดูแลและการจัดการในเรื่องน้ี  โดยสามารถดูแลเป็นรายกรณีได้  ซ่ึงสมาชิกจากทุกพรรคการเมือง                  

พร้อมช่วยผลักดันการสร้างความเสมอภาคทางเพศ  ตามกระบวนการของกฎหมายและกระบวนการของสภา               

พร้อมย�้าปัญหาของประเทศมีมากมาย  ดังนั้น  การต้ังกรรมาธิการในเร่ืองใด  ต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมและ

เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์
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คณะกรรมาธิการสามัญ  ประจ�าสภาผู้แทนราษฎร
 สภาผู้แทนราษฎรมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๓๖  ตอนพิเศษ  ๒๑๖  ง  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ในหมวด  ๕ 

ข้อ  ๙๐  ก�าหนดให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบห้าคณะ  แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการมีจ�านวน

สิบห้าคน  โดยให้มีหน้าที่และอ�านาจ  ดังนี้

 (๑)  คณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ 

พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย                     

การยุติธรรม  สิทธิมนุษยชน  สิทธิชุมชน  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  และความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

 (๒) คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ท่ีเก่ียวกับกิจการของสภา  สมาชิกและผู ้เคยเป็นสมาชิกการพัฒนาระบบและปรับปรุง                       

การด�าเนินกิจการของสภา  ค�าร้องเรียน  ข้อเสนอแนะของสมาชิกและประชาชนในส่วนท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภา 

รวมทั้งเรื่องใด  ๆ  ท่ีอยู ่ในหน้าท่ีและอ�านาจของสภาและองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ  ตรวจสอบรายงาน                     

การประชุม  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  และติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา  

 (๓) คณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนและกองทุน              

มีหน้าท่ีและอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ

หน่วยงานของศาล  องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  การด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  การบริหารจัดการขององค์การ

มหาชน  และกองทุนต่าง  ๆ  รวมทั้งตรวจสอบรายงานตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เสนอต่อสภา

 (๔)  คณะกรรมาธิการกีฬา มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด  ๆ

ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาการกีฬาของไทย  รวมทั้งกีฬา

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 (๕)  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลาย                

ทางเพศ  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับเด็ก 

เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มชาติพันธุ์  และผู้มีความหลากหลายทางเพศ  รวมทั้งประสานกับองค์กร

ภายในประเทศ  ต่างประเทศและประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริม                  

การคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู ้สูงอายุ  ผู ้พิการ  กลุ ่มชาติพันธุ ์  และผู ้มี                

ความหลากหลายทางเพศ

 (๖)    คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหา                

ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินทุกระดับ  ได้แก่  ปัญหาหนี้สินของประเทศ                   

หน้ีสินภาคธุรกิจ  หนี้สินภาคอุตสาหกรรม  หนี้สินภาคประชาชน  และหนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนหนี้สิน

เกษตรกร

 (๗) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร  การพัฒนาการเกษตร  การสหกรณ์                          

การพัฒนาการผลิต  และการตลาด



   

46เอกสารข่าวรัฐสภา

 (๘) คณะกรรมาธิการการคมนาคม  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการคมนาคมทั้งการจราจรทางบก  ทางน�้า  ทางอากาศ  ทางอวกาศการขนส่งมวลชน 

การขนส่งสินค้า  ระบบโลจิสติกส์  และการพาณิชย์นาวี

 (๙) คณะกรรมาธิการความม่ันคงแห่งรัฐ  กิจการชายแดนไทย  ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ                            

มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งรัฐ 

การค้าชายแดน  การค้าผ่านแดน  จุดผ่านแดนถาวร  จุดผ่านแดนช่ัวคราวจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า  ช่องทางธรรมชาต ิ

และช่องทางตามกฎหมายศุลกากร  การเดินทางข้ามแดนการจัดการและการดูแลแรงงานข้ามแดน  การส่งเสริม           

ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  และเร่ืองอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาชายแดนไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะปัจจัยที่ส ่งผลกระทบต่อความมั่นคง  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม          

วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและ                          

ความมั่นคงของประชาชน

 (๑๐)   คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค

 (๑๑)   คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ 

พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการเงิน  การคลัง  การธนาคาร  ตลาดการเงิน                       

และสถาบันการเงินของประเทศ

 (๑๒)   คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือ

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการต่างประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาพลักษณ์ของประเทศ  รวมทั้ง

กระท�ากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยซึ่งตั้งถิ่นฐานหรือไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ

 (๑๓)   คณะกรรมาธิการการต�ารวจ  มีหน้าท่ีและอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา

เรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการต�ารวจ  การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  การป้องกัน  และรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ

 (๑๔)   คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท�าและติดตามการบริหารงบประมาณ  มีหน้าท่ีและอ�านาจกระท�ากิจการ 

พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ท่ีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในด้านงบประมาณการจัดท�า                    

งบประมาณ  ติดตามและประเมินผลการรับ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�าปีของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ

 (๑๕)   คณะกรรมาธิการการทหาร  มีหน้าท่ีและอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา

เรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร  การป้องกัน  การรักษาความมั่นคง  และการพัฒนาประเทศ

 (๑๖)   คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การแก้ไขปัญหาอุปสรรค  และการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย

 (๑๗) คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ 

พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ตลอดจนการส่งเสริม  บ�ารุงรักษา  และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการคุ้มครองสัตว์
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 (๑๘)  คณะกรรมาธิการการปกครอง  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  การพัฒนาระบบราชการและ               

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 (๑๙)  คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ  การปกครองส่วนท้องถิ่น  และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ             

มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ

และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

 (๒๐)   คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ 

พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ                        

ยาเสพติด

 (๒๑)   คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  มีหน้าที่และอ�านาจ

กระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและมาตรการการป้องกันภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  การแจ้งเตือนภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ  การฟื้นฟูหลังเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  การพัฒนามาตรการในการป้องกันภัยธรรมชาติและ

สาธารณภัย  รวมทั้งติดตามการให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว

 (๒๒)  คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ 

พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เก่ียวกับกระบวนการและมาตรการการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ

 (๒๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เก่ียวกับการบริหาร  การพัฒนา  การจัดหา  การใช้  การอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบจาก       

การจัดหาและการใช้พลังงาน  รวมทั้งการแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

 (๒๔)  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง  การสื่อสารมวลชน  และการมีส ่วนร ่วมของประชาชน                                     

มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนา          

การเมือง  การสื่อสารมวลชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริมและเผยแพร่การเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย  รวมทั้งปัญหาและ

อุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  การคุ ้มครองผู้เสียหายจาก                      

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและ               

การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐทุกระดับ

 (๒๕)  คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ท่ีเก่ียวกับผลกระทบต่อการเศรษฐกิจของชาติ  ธุรกิจภาคเอกชนประชาชน  สถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง  ๆ  ในสังคมโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย  รวมทั้ง

นโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ

 (๒๖)  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  มีหน้าท่ีและอ�านาจกระท�ากิจการพิจารณา             

สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการค้า  การส่งออก  ดุลการค้า  ลิขสิทธิ์  ตราสาร  ทะเบียน 
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การประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  รวมท้ังการให้

ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 (๒๗) คณะกรรมาธิการการแรงงาน  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือ

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ท่ีเกี่ยวกับก�าลังแรงงานท้ังหมดในประเทศ  แรงงานไทยในต่างประเทศรวมทั้งการพัฒนา                  

ความสัมพันธ์กับองค์กรแรงงานในต่างประเทศ  ตลอดจนการลงทุนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานโดยรวม

 (๒๘)  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ 

พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการวางแผน  การส่งเสริมและการพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม

 (๒๙)  คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการพิจารณา              

สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรให้

สามารถคุ้มต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรทุกประเภทและสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า  ตลอดจนมีความมั่นคง

อย่างยั่งยืนในอาชีพ

 (๓๐)   คณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการพิจารณา                    

สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์  ท�านุบ�ารุงและคุ้มครองศาสนาและโบราณสถาน                

การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น  วัฒนธรรมประชาธิปไตย  ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน  เอกลักษณ์  แบบวิถีชีวิตไทย  และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 (๓๑)   คณะกรรมาธิการการศึกษา  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ            

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เก่ียวกับการศึกษา  การพัฒนาการศึกษาของชาติ  และการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย      

รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของประชาชนสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์

 (๓๒) คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมไม่น้อยกว่าสิทธิข้ันพื้นฐานการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะผู้ยากไร้ในเมืองและชนบท  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 (๓๓) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการแพทย์  การแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  และการสาธารณสุขในด้าน                   

การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  การฟื ้นฟูสุขภาพ  ตลอดจนการพัฒนาการรักษา                            

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

 (๓๔)  คณะกรรมาธิการการสื่อสาร  โทรคมนาคม  และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีหน้าที่และอ�านาจ

กระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาด้าน                   

การสื่อสาร  โทรคมนาคม  และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 (๓๕)  คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ขนาดกลางและขนาดย่อม  และ

ศึกษาผลกระทบอันเกิดจากอุตสาหกรรม  รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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กฎหมายควรรู้

	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้	 เรื่อง	 จ�านวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้	 ออกตาม

ความในมาตรา	 ๙	 (๓)	 และมาตรา	 ๑๖	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ออกประกาศไว้

โดยมีเนื้อหา	 ดังนี้

	 ๑.	ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้	 เรื่องจ�านวนครั้งในการติดต่อ

ทวงถามหนี้

	 ๒.	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวัน	 นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

	 ๓.	ให ้ ผู ้ทวงถามหน้ีติดต ่อลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึงลูกหนี้ ได ้ระบุไว ้ เพื่อการทวงถามหนี้ ได ้ทราบ																																								

การทวงถามหนี้	 ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

	 จากประกาศฯ	 ดังกล่าวขอเพ่ิมเติมรายละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย																																								

ได้อย่างถูกต้อง	 ดังนี้

	 ๑.	การทวงถามหนี้ 	 ตามประกาศฯ	 ดังกล่าว	 หมายถึงการทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัต	ิ																													

การทวงถามหนี้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	

ประกาศคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้

เรื่อง  จ�านวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้



   

50เอกสารข่าวรัฐสภา

	 ๒.	ผู้ทวงถามหนี้	 ตามประกาศฉบับนี้	 หมายถึงผู้ทวงถามหนี้ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ

ทวงถามหนี้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้ีซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ	 ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ผู้บริโภค	 ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน	 และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรับช�าระหนี้

อันเกิดจากการกระท�าที่เป็นทางการค้าปกติ	 หรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่ก็ตาม	 และให้หมายความรวมถึงผู้รับมอบอ�านาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว	 ผู้รับมอบอ�านาจช่วงในการ

ทวงถามหนี้	 ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้	 และผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย

	 ๓.	การทวงถามหนี้	 ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อทวงถามหนี้ได้ไม่เกินหนึ่งคร้ังต่อหนึ่งวัน	 ถ้าทวงถามเกินวันละ																

หนึ่งครั้ง	 มีความผิดทางปกครอง	 คณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้สามารถสั่งให้หยุดได้	 ถ้าไม่หยุดก็อาจโดน

โทษปรับทางปกครองสูงสุด	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	 ๔.	เวลาในการติดต่อทวงถามหน้ีโดยบุคคล	 โทรศัพท์	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทอื่น	 ติดต่อทวงถามได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 ตั้งแต่เวลา	 ๐๘.๐๐	 นาฬิกา	 ถึงเวลา	 ๒๐.๐๐	 นาฬิกา                         

และในวันหยุดราชการ	 เวลา	 ๐๘.๐๐	 นาฬิกา	 ถึงเวลา	 ๑๘.๐๐	 นาฬิกา	 หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม																	

ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 ๕.	ประกาศคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้	 เร่ือง	 จ�านวนคร้ังในการติดต่อทวงถามหนี้	 ฉบับนี	้												

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๒๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 เป็นต้นไป	
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ประกาศคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้

เรื่อง	 จ�านวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้
_______________

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๙	 (๓)	 และมาตรา	 ๑๖	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 คณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้	 ออกประกาศไว้	 ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ		 ๑	 ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้	 เรื่อง	 จ�านวนครั้งในการ

ติดต่อทวงถามหนี้”	

	 ข้อ	 ๒	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

	 ข้อ	 ๓	 ให้ผู ้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบ																			

การทวงถามหนี้	 ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน	

																																																																					ประกาศ	 ณ	 วันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒

																																																																																			พลเอก	 อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	

																																																																															รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

																																																																												ประธานกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้

ข้อมูล	 :-	 ราชกิจจานุเบกษา	 “ประกาศคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้	 เรื่อง	 จ�านวนคร้ังในการติดต่อ

	 ทวงถามหนี้”	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 จาก	 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

DATA/PDF/2562/E/210/T_0020.PDF

	 ราชกิจจานุเบกษา	 “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘”	 สืบค้นเม่ือวันที่	 ๕	 กันยายน	

๒๕๖๒	 จาก	 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/016/1.PDF

	 ส�านักข่าวอิศรา	 “ราชกิจจาฯ	 แพร่ประกาศฯ	 ทวงหนี้ได้ไม่เกิน	 ๑	 ครั้งต่อวัน”	 สืบค้นเม่ือวันที่	 ๕	

กันยายน	 ๒๕๖๒	 จาก	 https://www.isranews.org
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?

บทน�ำ
	 ดุสิตธานี	 เป็นเมืองจ�าลอง	 ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 สร้างขึ้นเมื่อ	 ๒๑	 กรกฎาคม	

พ.ศ.	 ๒๔๖๑	 บริเวณวังพญาไท	 ดุสิตธานีเป็นเมืองเล็ก	 ๆ	 มีเนื้อที่	 ๓	 ไร่	 แรกเริ่มตั้งอยู่บริเวณรอบพระที่นั่งอุดร	

ในพระราชวังดุสิต	 มีลักษณะเป็นเมืองขนาดเล็ก	 มีขนาดพื้นที่	 ๑	 ใน	 ๒๐	 เท่าของเมืองจริงประกอบด้วย	

พระราชวัง	 ศาลารัฐบาล	 วัดวาอาราม	 สถานที่ราชการ	 โรงทหาร	 โรงเรียน	 โรงพยาบาล	 ตลาดร้านค้าธนาคาร	

โรงละคร	 ประมาณเกือบสองร้อยหลัง	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ดุสิตธานี	 มีธรรมนูญการปกครองลักษณะนคราภิบาล	 เป็น

แนวทางในการปกครอง	 สถานะทางความรู้เกี่ยวกับดุสิตธานี	 มี	 ๒	 ประการ	 คือ	 ประการแรก	 ดุสิตธานี	 คือ	

เมืองทดลองประชาธิปไตยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ	 ในขณะที่สยามยังคงปกครอง																																					

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 ประการท่ีสอง	 ดุสิตธานี	 คือ	 การทดลองการปกครองท้องถิ่น	 ในรัชสมัยของ																								

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ

 

สถำนะทำงควำมรู้ของดุสิตธำนี
	 ดุสิตธานี	 เป็นเมืองจ�าลองท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ	 ทรงสร้างขึ้นนั้นมีสถานะทางความรู ้ท่ี																	

เกี่ยวกับเมืองดังกล่าว	 ถูกตีความหมายออกเป็น	 ๒	 แนวทางดังนี้

 แนวทางแรก	 ดุสิตธานี	 คือ	 เมืองทดลองประชาธิปไตยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ				

ในขณะที่สยามยังคงปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 งานเขียนชิ้นส�าคัญที่ถือเป็นหลักของการตีความแนวนี	้											

เมืองประชาธิปไตย

ภาพเก่าเล่าเรื่อง
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คือ	 งานของจมื่นอมรดรุณารักษ์	 (แจ่ม	 สุนทรเวช)	 มหาดเล็กผู้ใกล้ชิด	 เรื่อง	 ดุสิตธานี	 :	 เมืองประชาธิปไตยของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ตีพิมพ์เม่ือ	 ๒๕๑๓	 ตีความว่า	 การจัดต้ังดุสิตธานีเป็นพระราชประสงค์ที่

พระองค์ทรงฝึกอบรม	 เสนาอ�ามาตย์	 ราชบริพาร	 นับแต่เสนาบดีลงมาให้ซาบซ้ึงใน	 พระบรมราโชบาย	 และ																						

วิธีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย	 นอกจากนี้	 ในงานเขียนของหลุย	 คีรีวัต	 นักหนังสือพิมพ์บางกอกเดลิเมล ์

ผู้มีความใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ	 ได้ตีความถึงพระราชด�าริของพระองค์ว่า

	 “พระมหากษัตริย ์ท�าอะไร	 คนภายนอกก็รู ้ เท ่าไม่ถึงการ	 พากันเห็นไปว่าพระองค์ทรงท�า																																								

เล่น	 ๆ….ดุจเดียวกับท่ีพระองค์ทรงเล่นดุสิตธานีนั้น...เพราะมีจุดประสงค์จะสอนประชาธิปไตยให	้																																		

ข้าราชบริพาร”

 ส�าหรับแนวทางที่สอง	 เป็นการตีความใหม่ของ	 นรนิติ	 เศรษฐบุตร	 ในหนังสือเรื่อง	 ดุสิตธานี	 :																				

การทดลองจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๑	 (๒๕๕๐)	 ตีความว่า	 ดุสิตธานี	 คือ	 การทดลอง

การปกครองท้องถิ่น	 ซึ่งได ้พิจารณาจาก	 “ธรรมนูญลักษณะปกครอง	 คณะนคราภิบาล	 (ดุสิตธานี)																										

พระพุทธศักราช	 ๒๔๖๑”	 แล้ว	 มีความเห็นว่า	 ข้อบัญญัติต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏในกฎหมายฉบับดังกล่าวอันประกาศใช้                         

ในดุ สิตธานีนี้ 	 คือ	 พระราชประสงค ์ในการทดลองการจัดองค ์กรปกครองท ้องถ่ินในรูปเทศบาลในยุค

สมบูรณาญาสิทธิราชย์

 

ก�ำเนิดดุสิตธำนี
	 จุดเริ่มต้นของการการมีพระราชด�าริให้มีดุสิตธานี	 เกิดภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ	 ได้ทรง

เลี้ยงส่งทหารอาสาไปพระราชสงครามทวีปยุโรปเมื่อ	 ๒๖	 เมษายน	 ๒๔๖๑	 แล้ว	 วันรุ่งขึ้น	 พระองค์ทรงเสด็จ

พระราชด�าเนินพระราชวังบ้านปืน	 ที่จังหวัดเพชรบุรี	 ต่อมาพระองค์ได้ทรงเสด็จสรงน�้าทะเลที่หาดเจ้าส�าราญ	 และ

ทอดพระเนตรเห็นมหาดเล็กเล่นทรายกันที่ชายหาด	 พระองค์จึงทรงพระราชทานค�าแนะน�าให้มหาดเล็กสร้างเมือง

ทรายขึ้น	 และที่เมืองทราย	 พระองค์ทรงสอนให้มหาดเล็กรู้จักท�าน�้าตก	 การล�าเลียงน�้าผ่านคลอง	 การสูบน�้า																		

ดับเพลิง	 ฯลฯ

	 ต่อมา	 พระองค์ได้ทรงมีพระราชด�าริในการให้ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงทรงคิดถึง

เมืองทรายที่พระองค์ทรงเคยสอนมหาดเล็กที่หาดเจ้าส�าราญ	 จากนั้น	 พระองค์ทรงสร้างดุสิตธานี	 เป็นเมืองจ�าลอง

ขึน้ทีพ่ระราชวงัสวนดสุติ	 เมือ่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๖๑	 ดงัจม่ืนอมรดรุณารกัษ์	 (แจ่ม	 สทุรเวช)	 ได้บนัทกึว่า  

	 “ดุสิตธานีเป็นเมืองเล็ก	 ๆ	 สร้างขึ้นแห่งแรกในพระราชวังดุสิต	 (ภายหลังย้ายไปอยู่ที่พระราชวัง

พญาไท)	 มีเนื้อที่ประมาณ	 ๒	 ไร่	 เน้ือที่มีลักษณะเกือบจะเป็นรูปส่ีเหลี่ยม	 ทางด้านใต้ของ	 ดุสิตธานีชิด

พระที่นั่งอุดร	 ทางด้านเหนือชิดอ่างหยก	 บ้านทั้งหมดมีจ�านวนประมาณร้อยกว่าหลัง	 การประชุมโหวต															

ครั้งที่	 ๑	 มีทวยนาครโหวต	 ๑๙๙	 เสียง	 บ้านแต่ละหลังมีขนาดโตกว่าศาล	 พระภูมิ	 สร้างขึ้นด้วย																													

ฝีมือประณีต	 ฉลุสลักลวดลายอย่างวิจิตร	 ทาสีสวยงาม	 ทุกๆ	 บ้าน	 มีไฟฟ้าติดสว่างอยู ่กลางบ้าน																																								

ถนนหนทางในเมืองดุสิตธานีส่วนมากเป็นถนนสายเล็ก	 ๆ	 มีบางสายที่	 ใหญ่โต	 พอที่จะเดินได้	 ถนนทุก

สายสะอาดสะอ้าน	 สวยงาม	 ปลูกต้นไม้เล็ก	 ๆ	 ไว้ร่มรื่นสองข้างทางถนนที่เป็นสายส�าคัญ”

	 ส�าหรับระบอบการปกครองของดุสิตธานี	 เป็นเช่นไรนั้น	 พบว่า	 แบบเรียนของจังหวัดดุสิตธานี	 ซ่ึงเขียน

โดย	 พระยามหามนตรีศรีองครักษ์สมุทร์	 (พงษ์สวัสดิ-ชูโต)	 ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปกครองดุสิตธานีว่า	
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แผนที่เมืองจำ�ลองดุสิตธ�นีที่พระร�ชวังดุสิตเมืองดุสิตธ�นี

น�ครศ�ล�ในเมืองดุสิตธ�นีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖

  “จังหวัดดุสิตธานีนี้มีพระมหากษัตริย์เปนผู้ปกครองเปนประธาน	 แล้วและทรงพระมหากรุณาโปรด

เกล้าฯ	 พระราชทานอ�านาจบางอย่างให้แก่ทวยนาครปกครองกันเอง	 ทวยนาครสมมตตั้งหัวน่าข้ึนคนหน่ึง							

คือ	 นคราภิบาล	 ซึ่งเปนผู้รับอ�านาจนั้นมาปฏิบัติให้เปนไป	 ส่วนอ�านาจใดที่มิได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานก็ยังมีอยู่ในพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น	 ซึ่งมีสมุหเทศภิบาลส�าเร็จราชการ	 ต่างพระเนตรพระกรรณ

อีกฝ่ายหนึ่ง	 เพราะฉะนั้นอ�านาจใดที่ได้พระราชทานแล้วนั้น	 หากมีเหตุผลซึ่งไม่เหมาะแก่ความเจริญ	 จะทรง

เลิกถอนเสียก็ได้”
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บ้�นในดุสิตธ�นี

อ�ค�รในดุสิตธ�นี

ถนนในดุสิตธ�นี

สังฆ�ว�ส วัดธรรม�ธิปไตย
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	 ต่อมา	 ดุสิตธานีได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีพื้นที่จะสร้างบ้านเรือนได้เพียงพอ	 ประจวบกับพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ	 ได้ทรงมีพระราชด�าริสร้างพระราชฐานใหม่ท่ีวังพญาไท	 จึงได้โปรดเกล้าฯ	 ให้ย้ายเมือง												

ท้ังเมืองไปตั้งที่บริเวณวังพญาไท	 เม่ือเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๖๒	 ในบริเวณของดุสิตธานีมีความกว้างขวาง																			

มากยิ่งขึ้น	 อาณาบริเวณของดุสิตธานี	 มีบ้านเรือนเล็ก	 ๆ	 จ�านวนมาก

	 ทั้งนี้	 ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเมืองดุสิตธานีนั้น	 เรียกว่า	 ทวยนาครของดุสิตธานี	 อันประกอบด้วย	 ผู้เป็น

มหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิด	 ซึ่งมีทั้งเชื้อพระวงศ์	 ชั้นหม่อมเจ้า	 สมมติช่ือตนเองเพื่อเป็นเจ้าของบ้านและแสดงอาชีพ		

ราษฎรผู้เป็นเจ้าของบ้านทุกคน	 มีหน้าที่ต้องคอยดูแลบ้านของตนให้สะอาดเรียบร้อย	 ซ่ึงมีการบริการด้าน

สาธารณูปโภค	 และมีพนักงาน	 ท่ีคอยดูแลตรวจตราความสะอาด	 เจ้าของบ้านในดุสิตานีต้องเสียค่าน�้า	 ค่าไฟ	 เงิน

ที่เก็บได้จะน�ามาใช้ในการบ�ารุงเมืองดุสิตธานี	 ส�าหรับ	 พระราชสถานะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ	 นั้น	

พระองค์ทรงใช้สามัญช่ือว่า	 “ท่านราม  ณ  กรุงเทพ”	 ทรงเป็นราษฎรคนหนึ่งของดุสิตธานีผู้หนึ่ง	 ทรงมีอาชีพเป็น

ทนายและทรงเป็นมรรคนายกวัดพระบรมธาตุ	 เป็นพระราชมุนี	 เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย	 และทรงแสดง																									

พระธรรมเทศนาจริง	 ๆ	 ด้วย	 นอกจากนี้ทรงให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องที่ดินอาชีพ

	 ทั้งนี้	 ตาม	 “ธรรมนูญลักษณะปกครอง	 คณะนคราภิบาล	 (ดุสิตธานี)	 พระพุทธศักราช	 ๒๔๖๑”																					

ก�าหนดให้นคราภิบาล	 เป็นหน่วยการปกครองของดุสิตธานี	 มีคณะนคราภิบาล	 ท�าหน้าที่ในการบริหารและ													

ว่าราชการทั่วไป	 รวมท้ัง	 การจัดเก็บภาษีอากรทุกเดือน	 ในดุสิตธานีก�าหนดให้นับเวลา	 ๑	 เดือนเท่ากับ	 ๑	 ปีของ

เวลาปกติ	 มีการจัดการท�านุบ�ารุงด้านสุขาภิบาลและการป้องกันโรคภัย	 จัดการเก็บภาษีท่ีดิน	 และมีสภานคราภิบาล	

ในดุสิตธานี	 มีพรรคการเมืองสองพรรค	 คือ	 พรรคแพรแถบสีน�้าเงินและพรรคแพรแถบสีแดง	 เป็นต้น																				

อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินกิจกรรมทั้งหมดด�าเนินไปในเมืองจ�าลองขนาดเล็กที่ชื่อว่าดุสิตธานี	 อันมีพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าฯ	 ขุนนาง	 พระบรมวงศานุวงศ์และมหาดเล็ก	 แสดงบทบาทสมมติในดุสิตธานีแห่งนี้

ศ�ล�รัฐบ�ลดุสิตธ�นี

	 นอกจากนี้	 ในดุสิตธานี	 มีหนังสือพิมพ์	 ๓	 ฉบับคือ	 ดุสิตสมัย	 เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน	 ดุสิตสักขี	 เป็น

หนังสือพิมพ์รายวัน	 และดุสิตสมิต	 โดย	 ท่านราม	 ณ	 กรุงเทพฯ	 หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงจัดท�า

เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ออกทุกวันเสาร์
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	 สุดท้ายนี้	 การเข้าใจพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯถึงแนวพระราชด�าริในการจัด

สร้างเมืองขนาดเล็กอันมีนามว่า	 ดุสิตธานีเพ่ือสิ่งใดนั้น	 อาจเข้าใจได้จากการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดศาลา

รัฐบาลมณฑลดุสิตธานี	 เมื่อวันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๔๖๒	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯได้ทรงมีพระราชด�ารัสว่า

	 “วิธีการด�าเนินการในธานีเล็ก	 ๆ	 ของเราเป็นเช่นไร	 ก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้ประเทศสยามได้เป็นเช่น

เดียวกัน	 แต่จะให้เป็นการส�าเร็จรวดเร็วดังธานีเล็กนี้	 ก็ยังท�าไปทีเดียวยังไม่ได้	 โดยมีอุปสรรคบางอย่าง	

เพราะฉะน้ัน	 ข้าพเจ้าขอให้ข้าราชการท้ังหลาย	 ตลอดจนทวยนาคร	 จงตั้งใจกระท�ากิจการของตนตามหน้าที่

ให้สมกับธานีซึ่งได้จัดตั้งขึ้นนี้	 ในไม่ช้าจะได้แลเห็นผลของประเทศสยามว่าเจริญไปได้เพียงใด”

	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันนี้	 ร่องรอยของดุสิตธานี	 คงเหลือแต่เพียงอาคารจ�าลองจ�านวนหนึ่งที่ถูกเก็บรักษา

ไว้	 ณ	 หอวชิราวุธานุสรณ์	 หอสมุดแห่งชาติ	 ท่าวาสุกรี	 กรุงเทพฯ	 และการตีความสถานะทางความรู้ของดุสิตธานี	

ขณะนี้มีสองแนวทาง	 คือ	 ดุสิตธานี	 คือ	 เมืองทดลองประชาธิปไตย	 และ	 ดุสิตธานี	 คือ	 การทดลอง																																			

การปกครองท้องถิ่น	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

เรียบเรียงโดย	 ผศ.ดร.	 ณัฐพล	 ใจจริง

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าบทความ	 รศ.ดร.	 ปธาน	 สุวรรณมงคล

ข้อมูล	 :	เมืองประชาธิปไตย	 ดุสิตธานี	 สืบค้นจากเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า	 http://wiki.kpi.ac.th/index.ph	

	 p?title=%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B	

	 8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5	 เมื่อวันที่	 ๒	 กันยายน	 ๒๕๖๒



   

เรื่องน่ารู้

	 ผลจากการน�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่	 ๑	 มาใช้	 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

อย่างกว้างขวางทั้งด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง												

ที่สลับซับซ้อนเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน	 การที่หลายภาคส่วนไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น																	

จึงส่งผลต่อความอ่อนแอในสังคม	 หากเพิกเฉยเนิ่นนานวันย่อมยากที่จะฟื ้นความแข็งแกร่งกลับคืนดังเดิมได้	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงเห็นว่า	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน	 และเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต								

แก่พสกนิกรให้รอดพ้นและสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ																		

โดยพระราชทานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนต้ังแต่ระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไป																			

ในทางสายกลาง	 โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคใหม่

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ทุกภาคส่วนต่างน้อมน�าแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มาปรับใช	้									

ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในองค์กรของตนเอง	 และสอดรับกับระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง	

อย่างมีคุณภาพ	 มีเสถียรภาพ	 มีการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 ให้คุณค่าต่อทั้งชุมชน	 วิถีชีวิต							

ค่านิยม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมที่ยึด	 “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	

	 ด้วยความส�าคัญดังกล่าว	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรจึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์																														

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 –	 ๒๕๖๔	 โดยก�าหนดวิสัยทัศน ์ว ่าต ้องการก ้าวไปสู ่การเป ็นองค ์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	

(High	 Performance	 Organization)	 เพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจสถาบันนิติบัญญัติให้เกิดประโยชน์สุขต่อ								

ประชาชน	 ทั้งนี้	 ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส�าคัญไว้	 ๔	 ยุทธศาสตร์	 ประกอบด้วย

การพัฒนาบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ยุทธศาสตร์ที่		๑		 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น	 Digital	 Parliament	 &	 Smart	 Parliament

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๒	 เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและ

รัฐสภาระหว่างประเทศ

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๓	 เสริมสร้างประชารัฐและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 ยกระดับศักยภาพของบุคลากรให ้มีขีดสมรรถนะสูง	 มีธรรมาภิบาล	 และ																											

ความผาสุกในการปฏิบัติงาน

	 การน้อมน�าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่	 ๓	

โดยก�าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีความเป็นทั้งพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน	 ภายใต้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น

พลเมือง	 และแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข	 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 กรอบทิศทาง																			

การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๗๙)	 และแผนการปฏิรูปประเทศ																		

ให้บรรลุผลส�าเร็จไปสู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 ตามวิสัยทัศน์ของประเทศในอนาคต	 โดยการเปิดโอกาสและช่องทาง

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย	 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร																			

อย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่อง								

และยั่งยืน	 ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตย	 และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามครรลองในระบอบ

ประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 เสริมสร้างประชาชนให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพลเมือง

อาเซียนภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน												

กลุ ่มเป้าหมายหลากหลายช่องทาง	 และเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองไทยและเครือข่ายพลเมืองอาเซียน																																					

ภายใต้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง	 เหมาะสม	 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 และสามารถเป็น										

จุดเชื่อมต่อและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง

	 โดยทั่วไปค�าว่า	 “ประชารัฐ”	 ถือเป็นค�าม่ันสัญญาของรัฐ	 ที่มีต่อประชาชน	 ในการร่วมมือกันระหว่าง

ภาคประชาชน	 ภาคเอกชน	 และภาครัฐ	 เพื่อสร้างสรรค์	 สร้างพลังท�าความดี	 ส�าหรับแก้ไขปัญหาของชาติและ														

ให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 จึงไม่ใช่เรื่องที่ท�าให้ประชาชนเกิดความนิยมต่อภาครัฐ	 ไม่ใช่การสร้าง

ประโยชน์กับบุคคลหน่ึงบุคคลใด	 และไม่ต้องการให้เกิดบุญคุณต่อใคร	 แต่เป็นการท�าเพื่อประเทศชาติและประชาชน	

โดยการสร้างความสงบ	 ความผาสุก	 ความมั่นคงในชีวิต	 ให้กับประชาชนทุกคน	 รวมถึงการลดความเหลื่อมล�้าใน

สังคม

 ทั้งนี้	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ได้นิยาม	 ค�าว่า	 “ประชารัฐ”	 ไว้ว่า	 ประชารัฐ	 หมายถึง

กลไกที่เป็นการรวมพลังความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และสนับสนุนการมีส่วนร่วม																	

ของภาคประชาชนและประชาสังคมให้เป็นจุดเชื่อมต่อในการพัฒนาประเทศอย่างสมบูรณ์	 โดยกรอบแนวทาง																																

การขับเคลื่อนแผนการเสริมสร้างประชารัฐและการปฏิรูปการเมือง	 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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	 ๑.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายรัฐบาล	 มีบทบาทท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวก	

สนับสนุน	 และเปิดช่องทางให้	 “ประชา”	 หรือภาคเอกชน	 และประชาชนทั่วไป	 เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการ

ประชาธิปไตย	 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง	 ๆ	 เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง

ประชาชนกับรัฐบาล

	 ๒.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้	 “ประชาชน”	 กับ	 “เจ้าหน้าที่รัฐ”	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกัน 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยการสร้าง	 “เครือข่ายประชารัฐ”	 ในทุกด้าน	 เพ่ือเป็นกลไกส�าคัญที่เชื่อมโยงและ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน	 เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ													

เกิดความคุ้มค่า	 และเกิดประโยชน์สูงสุด	 ท้ังต่อการพัฒนาประเทศ	 การพัฒนาชุมชน	 และการพัฒนาสิทธิและ

สวัสดิการของรัฐ	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	 ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม	 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ประชารัฐในด้านความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งต้อง

ท�าความเข้าใจกับค�าว่า	 “ประชาธิปไตย”	 ก่อนว่าเป็นอุดมการณ์และหลักการทางการเมืองการปกครองที่หลาย

ประเทศน�าไปเป็นระบอบการปกครองประเทศ	 เพราะเป็นการปกครองของประชาชน	 โดยประชาชน	 และเพื่อ

ประชาชน	 ภายใต้เสรีภาพ	 ความเสมอภาค	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 หลักการดังกล่าวจึงถูกบรรจุไว้ใน

กฎหมายสูงสุดของประเทศเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิ	 และเสรีภาพของประชาชนไว้เป็นพื้นฐานส�าคัญมาโดยตลอด

	 ในส่วนของยุทธศาสตร์ท่ี	 ๓	 การเสริมสร้างประชารัฐและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย	์							

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้าง	 ผลักดัน	 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ให้ไปสู ่เป้าหมายความส�าเร็จ																										

จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ๓	 ด้าน	 คือ	 การพัฒนาความรู้	 (Knowledge)	 การพัฒนาทักษะ	 (Skill)								

และการพัฒนาสมรรถนะ	 (Competency)	 เพื่อน�าศักยภาพที่ได้และมีอยู่นั้นไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

๑  การพัฒนาความรู้ความสามารถ  (Knowledge) 
	 ๑)	ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน	 ก�าหนดไว้	 ๓๑	 ด้าน	 อาทิ	 ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน

รัฐสภาที่ครอบคลุมกระบวนการทางนิติบัญญัติทั้งระบบ	 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ความรู้ด้านกฎหมาย

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภา	 ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์	 แผนปฏิบัติราชการและการติดตาม

ประเมินผล	 ความรู้ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร	 ความรู้เก่ียวกับการจัดท�างานวิจัย	 การท�างบการเงินและ									

งบประมาณ	 เป็นต้น

	 ๒)	ความรู ้ เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ	 เช ่น	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย																																									

ข้อบังคับการประชุม	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๔	 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการรัฐสภา	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๔	 กฎหมายและกฎระเบียบราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง	

	 อนึ่ง	 จะเห็นได้ว่า	 องค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นส�าหรับบุคลากรที่ท�างานเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 นี้													

มีการระบุองค์ความรู้ท่ีชัดเจน	 และมีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จ�าเป็นที่ได้กล่าวในบทที่หนึ่ง	 ทั้งเรื่องกฎหมาย	

รัฐธรรมนูญ	 ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี	 และรูปแบบการรับสารของผู้บริโภค	 ประชาชน	 ผู้รับบริการ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป																			

การท�างานที่ต้องเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับภาคประชาสังคมมากขึ้น	 เราจึงอาจพิจารณาถึงความรู้	 ทักษะ	 สมรรถนะ												

อื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะกล่าวในส่วนต่อไป
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๒.  ทักษะ	 ประกอบด้วย	 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	 การใช้ภาษาอังกฤษ	 การค�านวณ	 และการจัดการข้อมูล

๓.  สมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน	 ประกอบด้วย

	 ๑)	สมรรถนะหลัก	 คือ	 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ	 บริการที่ดี	 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ	 การยึดมั่น

ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม	 การท�างานเป็นทีม

	 ๒)	สมรรถนะทางการบริหาร	 คือ	 สภาวะผู้น�า	 วิสัยทัศน์	 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ	 ศักยภาพเพ่ือ																		

การปรับเปลี่ยน	 การควบคุมตนเอง	 การสอนงานและมอบหมายงาน

	 ๓)	สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 คือ	 การวิเคราะห์	 การมองภาพรวม	 การใส่ใจและ

พัฒนาผู ้อื่น	 การสั่งการตามอ�านาจหน้าที่	 การสืบเสาะหาข้อมูล	 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม																																

ความเข้าใจผู้อื่น	 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ	 การด�าเนินการเชิงรุก	 การตรวจสอบความถูกต้องตาม							

กระบวนงาน	 ความมั่นใจในตนเอง	 ความยืดหยุ ่นผ่อนปรน	 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ	 สุนทรียภาพทางศิลปะ																						

ความผูกพันที่ดีต่อส่วนราชการ	 การสร้างสัมพันธภาพ

	 จะเห็นว่า	 ต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญท่ีปฏิบัติหน้าที่ในส�านักประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ทั้งในสายวิชาการและทั่วไป	 จะประกอบด้วย	 ๕	 ต�าแหน่ง	 คือ	 วิทยากร	

นักประชาสัมพันธ์	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ผู ้ประกาศและรายงานข่าว	 และ														

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	 ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านความรู้ความสามารถจะเห็นว่าองค์ประกอบในการปฏิบัติงานจะ							

แตกต่างกันไป	 แต่ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบในทุกต�าแหน่งต้องมีความเข้าใจเหมือนกัน																		

อีกทั้งด้านทักษะที่จ�าเป็นจะเห็นว่ามีความเหมือนกันทั้งทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	 ทักษะ

การค�านวณ	 และทักษะการจัดการข้อมูล	 การที่ต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ต้องมีทักษะที่เหมือนกันเพราะเป็นทักษะพ้ืนฐาน								

ซ่ึงสิ่งส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ	 ความสามารถในการประมวลเอาองค์ความรู้มาผสมผสานกับทักษะ	 และสมรรถนะ						

ในการปฏิบัติ	 การขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอาจท�าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง	 ดังเช่นในบทที่สอง																					

ได้กล่าวถึงขั้นตอนก่อนการผลิตรายการสื่อวิทยุกระจายเสียง	 มีการระบุชัดเจนว่า	 “การน�าข้อมูลมาสังเคราะห์	

(ข้อมูลจากองค์ความรู้เชิงประจักษ์)	 ผ่านกระบวนการสังเคราะห์	 คือ	 การใช้ความสามารถในการจัดการข้อมูล																			

การประมวลผล	 เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดเนื้อหารายการ	 เช่น	 การน�าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	 องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 รัฐธรรมนูญ																										

องค์ความรู้ด้านการปฏิรูปประเทศโดยอาศัยกลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน”	 ส่วนสมรรถนะหลักของต�าแหน่ง																			

ต่าง	 ๆ	 ก็มีความเหมือนกัน	 จะแตกต่างกันในด้านสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 อย่างไรก็ตาม																				

คณะท�างานมีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า	 ศิลปะด้านการสื่อสารจูงใจ	 และการสร้างสัมพันธภาพที่ระบุให้ต�าแหน่ง																	

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ผู้ประกาศและรายงานข่าวเพียงสายงานเดียวคงไม่เพียงพอ	 เนื่องจากสมรรถนะดังกล่าว

มีความจ�าเป็นในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์	 การท�างานที่ค�านึงถึงความร่วมมือของประชารัฐ	 การลงพ้ืนที	่																	

การส�ารวจความคิดเห็นต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นสื่อบุคคลในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่

องค์กร	 ดังนั้น	 สมรรถนะดังกล่าวจึงควรเป็นสมรรถนะที่ทุกต�าแหน่ง	 “ต้องมี”
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	 ขณะเดียวกัน	 การสร้างองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 เสริมสร้างประชารัฐและความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย	 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ

ขับเคลื่อนให้ส�าเร็จเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

ที่ต ้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชารัฐและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย																															

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่ชัดเจน	 ถูกต้อง	 ตรงกัน	 เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและสื่อสารทิศทาง											

การด�าเนินงานให้ประสบผลส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

-------------------------

หมายเหต	ุ :		 สรุปความจากเอกสารการจัดการความรู้	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ประจ�าปี

	 	 งบประมาณ	 ๒๕๖๑	 “การเสริมสร้างประชารัฐและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตาม	

	 	 แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”








